Không May Yêu Thương Ngươi

Giới thiệu
Như không dám tin vào hai mắt của mình Có phải ông trời thương nàng rời xa nhà ba nghìn dặm, Mới khiến cho nàng xuyên qua gặp lại được Lenno sao ??!! (e hèm.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/khong-may-yeu-thuong-nguoi

Mục lục

1. Chương 1: Chương Thứ Nhất

2. Chương 2: Chương Thứ Hai

3. Chương 3: Chương Thứ Ba

4. Chương 4: Chương Thứ Tư

5. Chương 5: Chương Thứ Năm

6. Chương 6: Chương Thứ Sáu

7. Chương 7: Chương Thứ Bảy

8. Chương 8: Chương Thứ Tám

9. Chương 9: Chương Thứ Chín

10. Chương 10: Chương Thứ Mười

1. Chương 1: Chương Thứ Nhất

-“Nói ! Là ai gây ra chuyện này, khiến cho Nguyệt Lão …Ách .. Như vậy, quả là không giống Nguyệt Lão”
Tọa tại nơi cao nhất trong đại điện, Ngọc Đế phẫn nộ nhìn hai vị tiểu tiên đang quỳ mặt đất. Đúng là giờ phút này Nguyệt Lão thật khiến cho người ta đồng tình — trên đầu hắn mũ quang cong vẹo treo ở hai bên tai, râu bạc dài giờ lại bị cắt bỏ nham nhở , cao thấp không đều, còn quan phục thì dính đầy hồng tuyến (dây tơ hồng se duyên), thật sự là không thể được – không thể được!

-“Ngọc Đế nhất định phải làm chủ cho vi thần a”- Nguyệt Lão nước mắt nước mũi đầm đìa, khóc lóc kể lể với Ngọc Đế.

Ngữ điệu chua xót đến nỗi làm cho thiên thần trên điện đều cảm thấy đồng tình, đồng thời lại cảm thấy may mắn vì không phải là mình.Ai bảo Nguyệt Lão “may mắn” như thế nào lại bị hai tiểu tiên mang đi làm trò chơi , mà một khi đã bị hai tiểu tiên xem như đồ chơi thì …kết quả tất nhiên là bộ dáng lúc này rồi.

-“Đương nhiên .. Ách … Nhất định lần này trẫm sẽ theo lẽ công bằng mà xử trí”

Ngọc Hoàng Đại Đế thật chịu không nổi . Hắng giọng, một bên trấn an Nguyệt Lão, một bên lại nhìn vào hai cái tiểu yêu đang quỳ trên điện.

-“Hai người các ngươi nhiều lần phạm sai lần ở Thiên Giới, Thiên Đình bị các ngươi quấy rối đến chướng khí mù mịt, bây giờ còn dám dùng hồng tuyến (dây tơ hồng) trong phòng của Nguyệt Lão khiến cho loạn thất bát tao, nhân duyên ở nhân gian trở nên thác loạn. Phải bị tội gì?!”

-“ Phụ vương, thần nhi thật không phải cố ý” – Một trong những hai tiểu thiên mặc một bộ Hồng Y- Tiểu Bạch tiên , thì thầm mở miệng.

-“Đúng vậy” – Tiểu Thanh tiên – một thân áo xanh tiếp lời – “Chúng ta chỉ là muốn chiếu cố Nguyệt Lão. Chỉ có điều không như mong muốn làm trở ngại mà thôi”

Đúng, cho nên kết luận chính là — “Chúng ta vô tội” – Hai cái tiểu tiên khẳng định hùng hồn.

-“Các ngươi vô tội?!” – Ngọc Hoàng Đại Đế liếc mắt qua vẻ mặt thê lương của khổ chủ , Nguyệt Lão thật đáng thương. Nguyệt Lão trước này đều xem chòn râu như tuyết như sương là bảo bối, mỗi ngày quên không quên dùng sương sớm để tẩm bộ hộ lý một lần (chà rửa sạch sẽ) .Vậy mà hôm nay lại bị hai cái tiểu “nghịch tử” này hủy đi sạch sẽ.

Bạch tiên, Thanh tiên – hai tiểu tiên gật đầu như băm tỏi “Là a! Đúng vậy!.Bọn họ chính là lâu lâu hảo tâm, sợ Nguyệt Lão do trợ thủ Hồng Linh Tiên Tử xin nghỉ phép mà đảm đương không hết công việc, mới đi hỗ trợ.”

Còn không biết xấu hổ mà vẫn tiếp tục nói, một điểm cũng không biết hối cải. Ngọc Đế tức giận nhìn hai tiểu tử không biết hối cải. Từ ngày hai cái tiểu hỗn tiên này xuất hiện, cuộc sống của hắn không có một ngảy an ổn, đứng ngồi không yên, nếu không phải tiên nhân đến cáo trạng, cũng là đến để kêu than ; làm cho hắn đến tóc cũng thêm bạc trắng, không còn vẻ anh tuấn tiêu sái như trước.Sớm biết như thế, hắn lúc trước không nên sinh hạ hai cái tiểu tử này.

“Các ngươi đã không biết xấu hổ mà còn nói là hỗ trợ? Nếu là hỗ trợ, có tất yếu phải cắt đứt toàn bộ hồng tuyến – còn cắt cả râu mép của Nguyệt Lão sao?” .

“Cái này sao – Bởi vì dây tơ của Nguyệt Lão đều là màu hồng , không có màu khác, nên chúng ta rất thông minh; nghĩ đến cái râu bạc của Nguyệt Lão cũng có thể dùng làm dây tơ. Chỉ dùng dây tơ hồng đến quấn mấy con búp bê thì quả là quá đơn điệu, tốt hơn là nên có điểm mới lạ. Nói cách khác, râu mép của Nguyệt Lão bị cắt bỏ là điều dĩ nhiên ”

Cái gì cũng nói được . Cũng là do ngày thường hắn quá sủng bọn họ, nên mới làm ra kết cục này.

-“Tóm lại , lần này các ngươi phạm lỗi quá lớn, cho nên trẫm muốn phạt các ngươi đi nhân gian . Chỉ khi các ngươi tìm được người có tâm địa thiện lương, thực hiện giúp nàng một nguyện vọng mới có thể quay lại Thiên Đình , biết không?!” Ngọc Hoàng thiết khi nên làm cho bọn chúng chịu chút cực khổ.

-“Đi nhân gian?! — Nha thật tốt quá, ta còn chưa từng đi qua!”

-“Oa, ta trước kia từng nghĩ muốn nếm qua món ăn nhân gian, hiên tại rốt cuộc cũng có thể thực hiện được”.

-“Đúng rồi , đúng rồi, ta còn nghĩ muốn đến nhân gian chơi một chuyến”

-“Phụ vương, người nói sớm một chút có phải hơn không, hại cho chúng ta lo lắng”

Thanh âm hưng phấn, một điểm cũng không nghe ra là đang phải chịu phạt.

“Các ngươi…” –Ngọc đế khiếp sợ ngồi trên điện nhìn hai tiểu tiên vui cao hứng , vui sướng đến độ hoa chân múa tay liên tục – “Các ngươi phải biết rằng,đi rồi thì không thể nói quay về là về được” ..

Như thế nào con hắn đều là quái thai a ?

-“Biết rõ a , biết rõ a” . Ai , nếu biết sớm bị phạt một chuyện tốt như vậy thì tám trăm năm trước bọn họ đã sớm cắt đứt toàn bộ dây tơ hồng của Nguyệt Lão rồi.

Vì vậy, rất dứt khoát, hai cái tiểu tiên thu dọn quần áo, vỗ vỗ cái mông , liền đến nhân gian —–

Ta biết rõ chuyện tình gì đã xảy ra, chỉ là nó vượt xa khỏi trình độ tưởng tượng của ta. Sau đó, có người nói cho ta biết đây chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ y như ngày hôm qua. . Nhưng có lẽ từ ngày quen biết hai cái tiểu thần tiên kia, ta tựa đã biết, bọn họ sẽ là của nợ của ta a.

_____

Mưa, không biết bao lâu thì tạnh.

Một nam nhân đang ôm thê tử, quỳ gối trước một người thiếu niên, trên khuôn mặt tuấn tú có lo lắng, thống khổ , cùng với ….tuyệt vọng.

-“Thật sự .. Vô luận như thế nào ngươi cũng không cứu Bối nhi sao?” Thanh âm khàn khàn mang theo một tia khóc nức nở. Bối nhi – là nữ nhân quan trọng nhất của hắn, mà hắn không có cách nào cứu nàng.

-“Ngươi thật sự muốn ta cứu nàng sao?” – Thiếu niên nhẹ nhàng vẹn lọn tóc lên trán, hờ hững xem hai người nam nữ trước mắt, quả thật rất hờ hững. Phảng phất trong mắt hắn có thể hiểu, đối với hắn- căn bản sinh tử rất phiền toái.

-”Vâng”-Nam nhân kiên định nói : “Chỉ cần có thể cứu Bối nhi.Muốn ta làm gì cũng được” Cho dù là muốn cái mệnh này của hắn cũng được.

-“Thế nào cũng có thể sao? Vì cái gì lại có người có thể vì một người khác mà trả giá ?- Đã như thế, vậy ngươi cứ quỳ trước cửa Đông Phương phủ cho đến kh ta hài lòng mới thôi”. Thiếu niên chậm rãi mở miệng nói, không thể nhận ra bên khóe môi lại nhếch lên một đường cong.

***

Đường triều – năm Trinh Quán

Đương kim giang hồ trong chốn võ lâm, nhắc đến điều làm cho người ta sợ hãi.. Ách … Là kính sợ người. Cho dù Thất lão nhân gia – nay đã 80 tuổi nhưng tuyệt đối không phải là là minh chủ võ lâm không ra gì, nhưng cho dù nội lực có cao sâu tới đâu, nhưng cũng sớm đã không bằng lúc còn trẻ oai hùng.

Mà ba người : Ngân Kiếm, Sát Thần , Tà Y – là những tên làm cho người người kinh sợ, đây là những danh xưng mà giang hồ đặt cho ba người bọn họ.

Phàm là người ngao du trên giang hồ, dù là Chưởng môn đại giáo chủ hay đến những giang hồ nhỏ làm trò xiếc cũng biết đến đại danh của ba người ấy. Đương nhiên, nếu ngươi là người mới bước chân vào giang hồ, chưa từng nghe đại danh của ba người đó, không vấn đề gì, chỉ cần tùy tiện bắt một người nào đó hỏi qua thì đảm bảo đối phương cũng sẽ cho ngươi biết đại danh của ba người bọn họ.

Cho nên nói, ba người ấy rất có danh, nổi danh đến nỗi có thể làm cho người khác phải nhượng bộ mà lui binh. Nếu lời nói của ngươi có chọc đến Minh chủ võ lâm , tốt xấu gì thì may ra mạng sống vẫn có thể bảo toản. Nhưng nếu lời nói ngươi chọc đến ba người bọn họ… Ai, xin khuyên một câu, ngươi tốt hơn hết là tự cầm đao mà cắt cổ a, dù sao giang hồ thường đồn đãi “Minh chủ võ lâm có thể chạm, tuyệt không đụng đến Kiếm Thần Y”- những lời tuyệt không sai!!

Trước tiên là nói về Ngân Kiếm – Quân Huyễn Tuyết. Nghe đồn võ công của hắn tuyệt đỉnh, tài đánh đàn thì có thể nói là thiên hạ đệ nhất, tuy thế nhưng từ trước đến nay không hề có ý định tranh đấu trên gian hồ, cũng có thể coi là người “nhân từ” nhất trong số ba người.Nếu không phải vì 5 năm trước, Quẫn Huyễn Tuyết năm ấy 17 tuổi, chỉ trong vòng một đêm, dùng một một cây đàn Thúy Ngọc Tuyết bình định Hắc Nhai trại hơn 200 người, thì có lẽ đến bây giờ cũng không ai biết đến đại danh của hắn.

Về phần Sát Thần –Thiên Vô Thiện – nghe danh cũng biết >oo

Cho nên nói dù có chuyện gì, tốt nhất không được chọc đến ba người kia.. A Di Đà Phật – Cầu Phật Tổ phù hộ !!!

***

Là mộng, nhất định là mộng!

Hai tay men dọc theo chiếc váy dài, ngơ ngác nhìn bãi cỏ trống trãi bao la, kiểu tóc phải mất hai tiếng đồng hồ mới làm xong bị cơn gió thổi qua làm rối bù cả lên.

Vì cái gì ? – Vì cái gì chỉ có một mình nàng a! Hai cái tiểu thần thiên chết tiệt kia đâu? Bọn họ tột cùng là đã chạy đi đâu? Rõ ràng ba người khi xuyên không qua đều đứng cùng một chỗ, sao giờ này lại chỉ có mình nàng – trừ nàng ra thì không có ai , cả nửa nhân ảnh cũng không thấy được.

Mặt cỏ xanh biếc, mây cây đại thụ cổ to lớn che cả bầu trời, những làn gió xuân ấm áp len qua màu xanh của hoa cỏ, sự yên lặng cùng thanh u này hiện nay rất khó thấy ở hiện đại.

Nhanh chóng nhắm mắt lại, nàng hít sâu một hơi… Nhưng ánh mắt vẫn tìm kiếm xung quanh, tuy không thấy rõ ràng nhưng chung quy chỉ có mình quanh đây nàng- Đúng ! Nhất định là như vậy!

Thanh âm ngày hôm qua vẫn còn hiện lên bên tai nàng :

-“Tóm lại đều tại các ngươi, các ngươi tốt nhất nên nhanh đưa ta đến Đường triều, để ta đi tìm Uyển Uyển đem nàng về”. Đúng vậy, nàng nhớ rõ bản thân ngày hôm qua đã nói thế.

Sự tình ra sao thì xin lội ngược dòng về nửa tháng trước, nàng cùng bạn thân là Uyển Uyển trên đường tan học về, chỉ vì bạn tốt của nàng vô tình trong một lúc đã nói muốn đi gặp Tần Thủy Hoàng thì đột nhiên gặp hai người tự xưng là Tiểu Thanh tiên và Tiểu Bạch tiên ; bảo là muốn giúp Uyển Uyển hoàn thành ước nguyện. Mặc kệ người trong cuộc có đồng ý không, không nói lần hai liền làm cho Uyển Uyển biến mất tại năm 2003.

Mà nàng chính là ở một bên nhìn từ đầu đến cuối kết cục chính là té xỉu!!! Sống đã 18 năm trời, trong trí nhớ nàng có lẽ đây là lần đầu tiên bị bên ngoài kích động đến mức té xỉu.

Nhưng mà dù bất cứ chuyện gì cũng không nên quá trông cậy vào hai cái tiểu thần tiên lai lịch bất minh này. Tự xưng là hai con được Ngọc Đế sủng ái nhất – Hoàng tử và công chúa của Thiên Giới.

Nói là đưa Uyển Uyển đến gặp Tần Thủy Hoàng cuối cùng lại bị đưa đến Đường triều.Đúng vậy , là Đường triều chứ không phải là Tần triều. Tuy là thần tiên, lại ngu môn lịch sử (ôi em xỉu) . Hơn nữa bọn họ đưa đến sai địa điểm lại còn hùng hổ hỏi lại : “Tần Thủy Hoàng , không phải hắn ở Đường triều sao?”

-“Ta van ngươi, Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng, nghe thấy danh tự thì biết là Tần triều a, không những vậy tám lần xuyên không đều không đến được Đường triều.”

Nhưng mà, hai cái tiểu quỷ gây sự tống sai địa điểm, nhưng lại không có ý gì hối cải, mức độ dày của da mặt có thể đo bằng tường thành =.= . Đã vậy còn ở nhà nàng ăn chơi nửa tháng, làm hại nàng phải giơ nấm đắm uy hiếp , cưỡng ép bọn họ cùng nàng đến Đường triều tìm Uyển Uyển.

Uyển Uyển mất tích, biết rõ Uyển Uyển chỉ đi cùng nàng. Hiên tại, Lương gia vì tìm Uyển Uyền nên đã loạn hết cả lên, mà nàng không biết nên làm sao để giải thích với họ. Căn cứ theo lời nói của hai tiểu tiên, Uyển Uyền ở cổ đại hết 100 ngày sẽ tự động trở về hiện tại, nhưng là người ở hiện tại không có tiền ở cổ đại thì làm sao mà sinh tồn. Cuối cùng nàng quyết định đi tìm Uyển Uyển , chỉ hy vọng Uyển Uyển trước – ngàn vạn lần đừng đông chết, đói chết.

Bất quá – với tình huống trước mắt – nàng trước hết có nên lo lắng cho tình trạng của mình ??!!

“Trời ơi, nguyên lai thật không phải là hoa mắt!” .Cố gắng mở to hai mắt, nhưng vẫn không thấy người nào, nàng rốt cục cũng hiểu được cảm giác:”Phong Tiêu Tiêu này Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ vừa đi này không phục phản” (Ý nói quyết tâm sắc đá)

-“Hai thần tiên chết tiệt các ngươi, nhớ kĩ cho ta!” – Như tiếng sấm hô vang tận trời xanh, chỉ tay lên trời. Nàng chỉ biết, hai tiểu hài tử tự xưng là tiểu thần tiên tuyết đối không đáng tin cậy. Mà hiện tại, kết luận là nàng phải dựa vào chính mình để tìm được Uyển Uyển tại Đường Triều trước khi …. chết đói.

***

Cùng thời khắc đó!! Ở một nơi xa xôi.

Lạnh quá, thật sự rất lạnh, toàn thân đều có cảm giác ớn lạnh. Tua là mặt trời đã nhô lên cao, nhưng Tiểu Thanh tiên vẫn không nhịn được rùng mình một cái – “Bạch tiên, chúng ta thật sự phải đi Hàng Châu tìm Lương thí chủ sao?”

Hắn dừng bước, nhìn Tiểu Bạch tiên đi bên cạnh. Nói là “Lương thí chủ” thât ra chính là người mà bọn họ giúp thực hiện nguyện vọng – Uyển Uyển.

Có phải thiện lương hay không thì không biết, dù sao muốn điều tra cuộc đời một người thật sự quá mất thời gian =.=. Chẳng qua bởi vì nguyện vọng gặp được Tần Thủy Hoàng so ra có chút dễ dàng, cho nên bọn họ mới lựa chọn Uyển Uyển để “phục vụ”. Nhưng hôm nay xem ra, quyết định lúc trước là sai lầm, hiện tại bọn họ lại vướng phải một người rắc rối.

“Chẳng lẽ ngươi không định đi tìm vị Qúy thí chủ trước sao?” -Bạch tiên một thân hồng y liếc nhìn huynh trưởng.Vị Qúy thí chủ, đương nhiên chính là Qúy Như Ý. Lúc bọn họ cùng biến mất, chuyện tình này thật sự ngoài dự liệu, khi xuyên không qua thời gian, huynh muội hai người bọn họ lại cho rằng đã nắm tay Qúy thí chủ; ai ngờ lúc sau mới phát hiện, rõ ràng cả hai đều không ai bắt được tay nàng, nên hiện tại mới làm cho Qúy thí chủ bị ném ra Lạc Dương hơn năm trăm dặm. Mà bọn họ đang trong không gian cổ đại , nên tiên lực cũng bị giảm xuống, nên căn bản không thể di chuyển trong nháy mắt, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi mà đi tìm thôi =.=

“Không cần phải!”- Tiểu Thanh tiên lắc mạnh đầu, không cần nghĩ, hắn cũng biết sắc mặt vị Qúy thí chủ hiện tại khó coi đến mức nào. Nếu như bọn họ bọn họ đi tìm vị Qúy thì chủ trước, tuyệt đối nàng sẽ dùng quyền đấm cước đá công thêm n lần bạo lực (Mik: tỷ tỷ bạo lực thế sao!! >o)="">

Bây giờ ở thời hiện đại đã không còn tôn trọng cái gì “thần tiên mỹ đức”, mà Qúy Như Ý là một ví dụ điển hình.

-“Xem ra chúng ta trước hết cứ đi tìm Lương thí chủ thì tốt hơn” – Tiểu Thanh tiên liếm liếm môi. So với Qúy thì chủ bạo lực thì Lương thí chủ hẳn là đối với bọn họ ôn nhu hơn một điểm a.

-“Ân” – Tiểu Bạch tiên gật gạt đầu, nhỏ giọng đáp. Bôn họ muốn tranh thủ thời gian tìm Lương thí chủ trước, sau đó sẽ quay lại tìm Qúy thí chủ, rồi đưa các nàng toàn bộ quay về hiện tại…

Tiểu Bạch tiên – nàng bây giờ bây giờ nghi ngờ nhìn lên bầu trời than thở -“Thanh tiên , ta thật đói” . Bụng nàng bây giờ đang khóc thét , nhắc nhở nàng đến giờ dùng bữa rồi.

-“Ta cũng vậy!”-Xem ra bọn họ trước khi tìm Lương thí chủ phải giải quyết cho ấm bụng đã. Phật Tổ phù hộ, chỉ mong bọn họ sớm có thể quay trở về Thiên Giới.Sau đó, bọn họ tuyệt đối không lo lắng mà đi nhổ sạch chòm râu của Nguyệt Lão. (Mik: ôi Nguyệt Lão đáng thương =.=)

***

Lạc Dương – Phủ Đông Phương- Linh hiên.

Rèm trướng mỏng, khói nhẹ lượn lờ. Tầng tầng lụa trắng trong suốt, một thiếu niên đang ngủ say trên đống lụa trắng ấy; khuôn mặt như trẻ con đang ngủ, khiến người ta không nhịn được mà ngắm nhìn, đội long mi thật dài vểnh cong lên như chiếc quạt; đôi môi đỏ mộng đầy diễm lệ, sóng mũi cao thẳng với hai hàng lông mày bên cạnh điểm một nốt ruồi chu sa, da thịt trắng như sương như tuyết càng thêm phần xuất trần thoát tục.

-“Tôn..” – một thiếu nữ nhẹ hô danh tự của vị thiếu niên kia ,thanh âm nhu thuận bay vào bạch sắc sương phòng, một thân ảnh vậy y phục màu lam nhẹ nhàng tiến đến trước giường.

“Ngô” – Thanh âm thì thào của người thiếu nhiên trên giường, lông mi có chút lay động.

“Tôn, dậy đi thôi” – Thanh âm nhu thuận nói tiếp, bàn tay trắng nõn kéo tấm lụa trắng ra.

“Là tỷ tỷ sao?” –Híp đôi mắt lại, nêu niên tay chống đỡ cái trán, ngăn cho ánh nắng mắt trời hắt vào.

“Ân”- Thiếu nữ gật đầu, quan sát ngoài cửa sổ, nói tiếp:

“Nên dùng cơm trưa đúng giờ”

“Là sao?” – Đôi mắt như đêm đen sâu thẳm chậm rãi mở ra, thiếu niên hơi ngây thơ dụi dụi đôi mắt (Mik: ôi soái ca dễ thương quá) - “Bây giờ là giờ nào?”.

-“Buổi trưa, muốn ta gọi người tới hầu hạ thay quần áo tắm rửa sao?”

-“Thay quần áo ?” –Thiếu niên cười xùy một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, làm ái tóc đen nhánh thuận thế rối bù sau người. –“Tỷ tỷ đến chỗ của ta chỉ để nhắc ta dùng bữa đúng giờ thôi sao?”

-“Ta…”- Hai người đối mặt, thiếu niên yên lặng nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ, khóe miệng nhếch lên một tia vui vẻ. Đệ đệ của nàng rõ ràng nhỏ hơn nàng, nhưng dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng.

“Ngươi không có ý định cứu Bối nhi sao?” – Mục đích sâu kín nhất đã nói ra. Tuy cá tính của đệ đệ nàng minh bạch, nhưng nàng lại một lần nữa muốn xác định- “Phương Hi đã quỳ suốt hai ngày ngoài cửa rồi. Nếu như vẫn tiếp tục quỳ, chỉ sợ…”

Phương Hi là con trai độc nhất của chủ môn phái Thanh Thành, tuy nhiên võ công của hắn không được nổi tiếng trong giới võ lâm, nhưng hắn là người bề ngoài tuấn tú khó thấy. Mà nàng, Đông Phương Quyển, cũng không thể thoát khỏi vẻ mặt tuấn tú cùng với hành động khí độ say lòng của hắn. Nàng phát hiện bản thân mình cũng yêu hắn.

“Chỉ sợ cái gì?” Thiếu niên nhíu mày hứng thú.

“Chỉ sợ Phương Hi cùng Bối Nhi ngất xỉu tại cửa Đông Phương phủ thôi…” – Thiếu nữ mấp máy môi. Tôn thấy chết không cứu nàng đã gặp qua nhiều lần. Đối với hắn người hay vật đều không hứng thú, hắn chưa bao giờ tiêu tốn nữa phần tâm tư vào đó. Là lãnh huyết sao?? Trong đầu Tôn lúc này cũng sẽ không có hai chữ “lãnh huyết” .Như hắn nói, chỉ là tùy tâm sở dục (dựa theo tâm tình) thôi.

-“Tôn, ngươi sợ dẫm vào vết xe đổ của cha mẹ sao?” .Tám năm trước kia, trận gia biến đã làm nàng cùng Tôn mất đi song thân, đồng thời làm cho Tôn mất đi vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. Từ đó về sau, tựa như sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Tôn nữa.

“Ta..”- Thiếu niên cau mày. –“Ngươi phải biết ta không thích nhắc đến chuyện của cha mẹ” .

Giống như một cơn ác mộng luôn khắc trong đầu, cho dù hắn không ngừng muốn quên , nhưng lại không cách nào làm được.

“Nhưng ta nghĩ cha mẹ sẽ không hối hận vì đã cứu vô số người. Về phần họ.. cha mẹ chỉ là cứu lầm thôi.!!”

Bạo kiếp tám năm về trước, là Tôn bảo vỠnàng – Người bị thương nặng nhất cũng là Tôn. Chỉ trong một đêm, dường như đệ đệ nàng đã thay đổi cả tính cách đến nỗi làm cho người khác không thể nhìn thấu

-“Nếu là cứu lầm, chi bằng không cứu không phải tốt hơn sao? . Dù cho có nhiều người chết hơn nữa đối với chúng ta cũng đâu có can hệ gì”.

-“Tôn..” – Thiếu nữ mở miệng như muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì. Sau trận gia biến ấy, toàn bộ Đông Phương gia đều do một mình Tôn cai quản. Cũng vì thế nên ngay cả nàng cũng không thể phản đối lại đệ đệ.

-“Ngươi thật sự không có ý định cứu” – Nàng muốn xác định lại một lần nữa.

“Vậy tỷ tỷ thật sự muốn cứu Bối nhi sao? Tỷ tỷ có thể tự mình đi cứu nàng ấy mà .Y lý và độc thuật chẳng phải tỷ cũng đều học qua rồi sao?” – Thiếu niên nhàn nhàn đáp.

Đúng là vậy, nhưng nàng thật sự không có cách giải kỳ độc trên người Bối nhi. Tuy là thưở nhỏ nàng cùng Tôn đều học y lý và độc thuật, nhưng thiên phú của Tôn lại cao hơn hẳn nàng rất nhiều. Y thuật của nàng chỉ có thể đối phó với các bệnh thường gặp, nhưng đối với kỳ độc trong người Bối nhi thì quả thật là vô phương vô pháp – “Ta không thể giải được độc mà Bối nhi trúng” – Thiếu nữ bất đắc dĩ nói. Cho dù nàng có hảo tâm muốn cứu nhưng cũng không cách nào làm được.

-“Tỷ tỷ tha thứ cho bọn họ sao?” – Thiếu niên hỏi.

Tha thứ ?Ánh mắt của nàng bỗng trở nên ảm đạm – Nàng có tư cách gì để nói ra hai chữ “tha thứ” ??!!

-“Điều này là do tỷ tỷ tự nguyện, không có gì cần phải tha thứ.” – Nàng đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của người thiếu niên.

Bối nhi cùng Phượng Hi có tình cảm sâu nặng, chuyện này cả võ lâm đều biết, mà nàng…. Chỉ có thể trách cho ông trời trêu ngươi, làm cho nàng đã yêu người vĩnh viễn không bao giờ có thể yêu nàng.

Yêu một cách sâu đậm thì có thể làm được gì ? Nếu như không phải hai người yêu nhai thì tình yêu như vậy chỉ làm cho nàng càng đau khổ thêm. Nàng chỉ là đã yêu sai người sai thời điểm mà thôi. Nhưng cũng có điều đáng mừng bởi từ đầu đến cuối nàng cũng chưa từng nói ra suy nghĩ này với Phương Hi, tuy yêu thương Phượng Hi nhưng nàng chỉ dùng thân phận một người bạn hữu để ở bên cạnh chàng. Tình yêu này, nàng nghĩ sẽ mãi mãi chôn vào đáy lỏng, chờ cho thời gian phai nhòa mọi thứ.

“Tôn , ngươi cứu Bối nhi đi” – Nàng cầu khẩn nhưng trong thanh âm lại có một tia đau khổ khó nhận ra. Hiện tại , nàng chỉ hy vọng Phượng Hi không phải đau khổ như thế này.

-“Nếu như ta không có ý định cứu ? “ – Thiếu niên một tay chống đỡ ngồi dậy, một tay vuốt trán, làm hiện ra nốt ruồi chu sa giữa hai hàng lông mà.

-“Ta không thích cứu người đáng ghét. Cho dù là tỷ tỷ cũng không thể ra lệnh cho ta”. -Đối với chuyện hắn không muốn làm, không có bất kì người nào có thể miễn cưỡng hắn. Từ trước đến nay chỉ có hắn quyết định vận mệnh của người khác, không ai có thể làm điều ngược lại với hắn. (Mik : ôi không bik khi ca ca gặp nàng ấy sẽ ra sao nhỡ *cười nham nhỡ*)

Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào nốt ruồi chu sa độc nhất vô nhị trên trán ngưởi thiếu niên, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. . Đúng vậy, cho dù nàng là tỷ tỷ hắn, nhưng đây là Đông Phương gia- mà hắn lại là đứa con duy nhất – Đông Phương Hình Tôn.

Tại Lạc Dương , không ai là không biết hào phú nổi tiếng Đông Phương Hình Tôn. Cho dù đó là người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn cụng biết đến người này. Có thể nói, danh hiệu Tà Y cho Đông Phương Hình Tôn hoàn toàn xứng đáng. Thật sự hắn lãnh huyết đến nỗi làm cho người khác phải giận sôi. Tuy nói hắn là y nhưng dưới tay hắn ,người bị hắn độc chết thật sự rất nhiều. Trong ba người “Kiếm Thần Y” , hắn cũng là người tàn nhẫn vô tình nhất. So với Ngân Kiếm – Quân Huyễn Tuyết cùng Sát Thần – Thiên Vô Thiện âm tình bất định, người trong giang hồ càng không muốn đụng đến Tà Y – Đông Phương Hình Tôn lãnh huyết vô tình.

Nhưng không đụng đến cũng không có nghĩ là không đi cầu người. Người trong giang hồ, không ai là không tránh khỏi sinh lão bệnh tử; mà y thuật Đông Phương Hình Tôn chính là đệ nhất thiên hạ. Cho nên, dù tích cách của Đông Phương Hình Tôn thật sự làm cho người khác giận sôi nhưng mọi người đều đối với hắn một phần vừa tôn kính, phần còn lại là sợ hãi y lý cùng độc thuật của hắn. Thứ hai, võ công của hắn đúng là phi phàm, nếu không thì không thể nào nổi danh bằng Quân Huyễn Tuyết và Thiên Vô Thiện.

Mà đối với chức vị người hầu của Đông Phương gia trong thành Lạc Dương, tuy có rất nhiều người ham muốn nhưng lại không dám. Ham muốn ở đây chính là tài phú của Đông Phương gia rất lớn cho nên tiền lương của người hầu không phải là ít, có thể nói là hơn gấp mấy lần tiền lương của người hầu phủ đệ khác. Nhưng điều mà làm cho ngưởi khác phải lùi bước đó chính là chủ nhân của Đông Phương phủ – Đông Phương Hình Tôn.

Mặc dù rất muốn nhật được lương cao nhưng tánh mạng quan trọng hơn. Hơn nữa nếu được ở nơi đó, người ta thường nói sẽ không sợ không có củi đốt. Tuy nhiên trừ phi thật cùng đường, nếu không sẽ không có người đến Đông Phương gia làm người hầu. Cũng vì vậy, mảnh giấy tuyển người được dán trên tường đến bây giờ đều không ai chú ý tới; chỉ riêng một đôi mắt ( Mik : e hèm .. sắp có cảnh hay đây ^^)

-“Cái kia .. Đông Phương phủ được nói ở trong mảnh giấy này ở đâu?” – Lắc lắc tờ bố cáo trong tay, Qúy Như Ý hỏi một lão bá bên cạnh.

-“Cô nương thật sự có ý định đến Đông Phương phủ?” –Lão già hoài nghi hỏi thăm.

“Ân “ – Qúy Như Ý gật đầu nói.

Thật là tốt khi ở cổ đại cũng có thể tay làm hàm nhai (có thể kiếm được việc), nếu như không nàng hẳn là sẽ chết đói. Đương nhiên, vẫn còn một lựa chọn khác, bản thân nàng chính là tiền. Dù sao ở cái thời cổ đại này cũng có kĩ viện thanh lâu. Chỉ có đều, bằng thân hình cùng tướng mạo của mình, nàng thật sự biết cho dù nàng “bán thân” được nhưng tiền có lẽ không cao (Mik: tỳ cũng biết mình biết ta đấy chứ >””

2. Chương 2: Chương Thứ Hai

Ta gặp ngươi không biết do ngẫu nhiên hay đã được định trước. Ta nhìn thấy gương mặt ngây thơ, thân hình mảnh mai, nhìn thấy đôi tay lạnh như băng ấy làm ta thật sự muốn hảo hảo che chở ngươi, bảo vệ ngươi, ngươi làm cho ta có cảm giác muốn bảo vệ ai đó. Gặp lại ngươi, làm ta nhớ đến Lenno nhà ta. Hắn luôn thản nhiên một chỗ, rồi làm lơ đãng muốn làm nũng ta. Đương nhiên Lenno là con mèo, mà ngươi – là người (Mik: ôi tỷ tỷ *xỉu*)
____

Là nha hoàn, nói đơn giản, chính là làm việc tạp, việc của Qúy Như Ý hiện tại chính là như vậy. Tuy nhiên, theo sự phân phó của Hà bá bá, công việc chủ yếu của nàng là quản lý Hậu Hoa Viên, bởi nhân lực không đủ , nàng vẫn thường phải hỗ trợ phòng bếp, hoặc quét dọn hành lang, hoặc là giặc quần áo (Mik: ôi tỷ tỷ !!! ) .Bát quá từ ngày nàng phá hư 10 bộ y phục, có lẽ công việc giặc quần áo từ nay về sau cũng sẽ không đến phiên nàng (Mik: không biết là nên buồn hay vui đây >””

3. Chương 3: Chương Thứ Ba

Ngươi thật sự rất giống một tiểu hài tử, luôn làm cho người khác vui vẻ. Ngày qua ngày ta dần đã quen với việc yêu mến ngươi. Ngươi ngây thơ làm cho ta bất giác luôn muốn bảo vệ ngươi, xem ngươi như một người đệ đệ và che chở như với Lenno vậy.
____

Gió mát nhẹ thổi, mây trôi bồng bềnh ,ánh nắng mặt trời ôn hòa rọi xuống….

-“Thời tiết rất tốt a!” – Nhịn không được Qúy Như Ý ngồi dậy bẻ cổ, duỗi lưng (Mik: Ôi tỷ ơi “thục nữ” đâu hết rồi).

Với thời tiết tốt như thế nảy mà không có ai tán gẫu nếu nói không buồn thì nàng đúng là đang gạt người. –“Không biết sau này còn có thể gặp được Tiểu Hạnh nữa hay không?” .- Hắn và Lenno đều rất tùy hứng, nhưng mà nàng đúng là không cách nào ghét bỏ đươc cái tùy hứng ấy. Có lẽ nói nàng đã giống như là tỷ tỷ của hắn rồi (Mik : soái ca quá thảm >”..="" bị="" người="" ta="" xem="" là="" đệ="" đệ)="">

Nàng có nhớ rõ ngày hôm qua khi kể cho Giai nhi nghe chuyện này, nàng ta sống chết vẫn không tin.

-“Ngươi thật sự gặp được một dược đồng rất tuấn suất sao?” – Giai nhi hỏi nàng.

-“Là a” – Nàng khẳng định nói – “Tuổi tuy nhỏ nhưng cao hơn ta rất nhiều. Khuôn mặt rất ngây thơ làm cho người ta cảm thấy hắn như một tiểu động vật vậy. Một khi hắn không nói chuyện thì lại làm cho người khác cảm giác được sự cô độc”. (Mik: từ đệ đệ mà tỷ cho người ta xuống tới tiểu động vật rùi sao >””””

4. Chương 4: Chương Thứ Tư

Ta thích cảm giác lúc ngươi ở bên cạnh ta, cũng thích lúc ngươi làm bạn với ta. Chỉ là khi ta lơ đãng nhìn vào cặp mắt của ngươi thì bất giác bị cặp mắt ấy hấp dẫn. Rõ ràng là ngươi hồn nhiên, ngây thơ nhưng vì cái gì mà lại mãnh liệt bất chấp tất cả?
____

-“Như Ý, ngươi thật sự sẽ ở bên cạnh ta sao?” – Thanh âm lẩm bẩm bên cạnh vang lên.

-“Ân” – Xé một miếng bánh bao trong tay, Qúy Như Ý liền đưa đến miệng Đông Phương Hình Tôn –“Láu lỉnh, ngươi phải ăn chút gì đó như vậy về sau sẽ không sinh bệnh.” – Vì phòng ngừa hắn buổi sáng chưa ăn gì nên nàng mỗi lần gặp mặt đều mang theo bánh bao cho hắn ăn.

-“Ta sẽ không sinh bệnh.” – Hắn há miệng để nàng đút bánh bao cho hắn – vừa ăn vừa nói. Nếu có thật sự bị bệnh thì hắn cũng sẽ tự chữa ình.

-“Thật sao?” – Nàng rõ ràng không tin.

-“Ân”– Hắn khẳng định trả lời.

Hắn đúng là chỉ thích nói – Qúy Như Ý cầm miếng bánh bao cuối cùng nhét vào trong miệng Đông Phương Hình Tôn – “Tiểu Hạnh, lát nữa ta giúp ngươi bó tóc”. Mấy ngày nay, nàng rất thích chơi với mái tóc của hắn nên đâm ra bị nghiện (Mik: Đây là nguyên văn a.. Mik hok thêm bớt đâu). Vì muốn bó cho hắn kiểu tóc cổ đại nên nàng thậm chí cố ý học tập Giai nhi, khiến cho hiện tại mỗi lần gặp mắt Giai nhi nàng ta đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn nàng.

-“Hảo” – Đông Phương Hình Tôn gật gật đầu, xoay người ngồi xuống.

Mái tóc đen mềm mại này thật sự có thể đem đi để quảng cáo. Thật không biết cổ nhân dùng phương pháp gì để dưỡng tóc, chất tóc rõ ràng tốt hơn ở thế hệ của nàng nhiều.

Qúy Như Ý vừa vuốt mái tóc dài của Đông Phương Hình Tôn vừa mang ra một cây lược. Nàng nhớ rõ mỗi khi còn bé điều rất yêu thích việc thiết kế đủ loại kiểu tóc cho búp bê, nhưng hôm nay Tiểu Hạnh đã giúp nàng thực hiện giấc mộng ấy. Hơn nữa mỗi lần đổi một kiểu tóc khác cho hắn đều làm cho nàng sinh ra một cảm giác kinh diễm –hắn hoàn toàn là một tác phẩm xinh đẹp. (Mik: Muội không biết ai đã từng nói người ta là dân đói a >”*liếc="" liếc*)="">

-”Như Ý…” –Thanh âm nhàn nhạt vang lên.

-”Ách?”

-”Ngươi thật sự sẽ ở cùng ta sao?”

-”Ân a.” –Vấn đề này không phải hắn vừa hỏi sao?

-“Thật như vậy sao?”

Thật sự ? Nàng trầm mặc, cầm lấy dải lụa đen buộc lên tóc hắn. Vào cổ đại này, nàng quen được Tiểu Hạnh – hắn là một nam hài hay giống hơn là một đệ đệ rất tốt. Nhưng nàng là người của hiện đại, không có khả năng thật sự sẽ luôn ở bên cạnh hắn.

-“Hẳn là không được a. Ta rồi cuối cùng cũng phải về nhà a.” – Vài ngày nay, nàng phát hiện Tiểu Hạnh đặc biệt luôn muốn nàng bên cạnh. Không biết có phải vì hắncó bạn bè không.

-“Về nhà?”- Hắn lặp lại một từ mới mà nàng vừa nói.

-“Đúng a, mỗi ngưởi đều có nhà. Ta chỉ tạm thời ở đây làm nha hoàn, một ngày nào đó cũng phải trở về nhà mình thôi.” . Có điều trước khi muốn về nhà phải tìm được Uyển Uyển cùng hai cái tiểu thần tiên kia, nếu không thì không biết bao giờ nàng mới có thể trở lại.

Hắn xoay người nhìn chằm chằm vào nàng nói – “Chẳng lẽ không thể luôn luôn ở bên cạnh ta sao?” – Hắn một mực muốn nàng ở bên cạnh hắn, khí chất trên người nàng luôn làm cho hắn thấy an tâm.

-“Đương nhiên là…” – Vừa nói, ánh mắt của nàng đã bắt gặp một thân ảnh mà nàng ấn tượng rất sâu – “Ngô …Hắn thật sự vẫn còn a” – Nàng thì thào tự hỏi

-”Ngươi đang nhìn cái gì?” – Hắn nhìn bộ dáng tập trung tinh thần của nàng, hỏi.

-“Phượng Hi” – Nàng đáp, ánh mắt vẫn đang nhìn vào thân ảnh đang quỳ bên ngoài bức tường. Hiên tại với hướng nhìn của nàng, có thể nhìn qua lỗ hổng trên tường – nàng thấy được thân ảnh của Phượng Hi cùng Bối nhi.

Cho tới hôm nay, Phượng Hi hẳn là đã quỳ được 11 ngày a. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã chết từ lâu. Mà hắn có thể cầm cự đến hiện tại, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chắc là vì Bối nhi, cho dù nàng và Phương Hi chưa từng nói chuyện qua nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được Phương Hi yêu Bối nhi rất nhiều. Nếu có một ngày nàng có thể tìm được một nam nhân như thế, có thể vì nàng mà cả tánh mạng cũng không màng – nếu như vậy nàng có nằm mơ cũng cười a.

Bất quá, tại xã hội hiện đại, nam nhân như Phượng Hi đại khái là đã bị tuyệt chủng rồi.

Phượng Hi sao? Đông Phương Hình Tôn nhìn theo ánh mắt của Như Ý hướng về phía lỗ hổng trên tường. Phượng Hi vẫn còn quỳ ở đó – Hắn ta thật sự hy vọng hắn có thể cứu Bối nhi sao?

Ngày mai là ngày cuối cùng, độc trên người Bối nhi sẽ phát tác. Đến lúc đó, cho dù là hắn, cũng không thể cứu Bối nhi. Mà Phượng Hi cũng sẽ cùng chết với Bối nhi hay là một mình sống sót?. –“Ngươi đã nói ngươi sẽ không đáng thương cho hắn” –hắn đứng trước mặt ngăn tầm mắt của nàng.

Nàng rõ ràng đã đáp ứng hắn, sẽ không đáng thương Phượng Hi. Mà hắn cũng không muốn nàng đáng người khác, nàng chỉ cần quan tâm hắn là đủ. (Mik: Muội nói ca ca bá đạo quá a >”””””

5. Chương 5: Chương Thứ Năm

Khi biết rõ thân phận thận của ngươi, ta rốt cục cũng hiểu cái gì là “nghe danh không bằng gặp mặt”. Ta van ngươi, ngươi nhìn thế nào cũng không giống nhân vật lãnh huyết như trong lời bọn họ nói a. Trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một đệ đệ rất thích làm nũng, mặc dù — ngươi và ta cùng tuổi.
***

Nàng không nghe lầm chứ, Phượng Hi rõ ràng gọi Tiểu Hạnh là Đông Phương Thiếu Chủ, còn nói là rất cảm kích vì đã cứu Bối nhi. Nàng ngơ ngác nhìn Đông Phương Hình Tôn, Qúy Như Ý hoài nghi thính lực của mình có phải có vấn đề rồi không.

Đông Phương Thiếu Chủ – nàng cũng biết , bên trong Đông Phương phủ này chỉ có Đông Phương Hình Tôn mới được xưng hô như thế a.

-“Ta chỉ là không muốn ngươi yêu mến người khác thôi.” – Đông Phương Hình Tôn nhàn nhạt nói, tiện thể quay đầu nhìn qua Qúy Như Ý. –“Như Ý, tay ta lạnh.” – Hắn nhìn người đang ngây ngốc như đầu gỗ, nói.

Không phải chứ, Tiểu Hạnh rõ ràng là đã trả lời câu nói của Phượng Hi, cái này có thể chứng minh Tiểu Hạnh là Đông Phương Hình Tôn, nhưng có thật là vậy chăng?

-“Tay”- Thanh âm nhàn nhạt lại một lần nữa vang lên thúc giục.

-“A, hảo.” – Qúy Như Ý hồi phục lại tinh thần, tiếp tục xoa xoa tay của Đông Phương Hình Tôn. Trước có lẽ do khiếp sợ quá mức nên nàng đã ngừng động tác trên tay.

Đông Phương Hình Tôn rõ ràng là đưa tay ột nữ nhân khiến cho Phượng Hi cùng Bối nhi kinh ngạc nhìn nhau. Vốn tưởng nàng ấy chỉ là một thị nữ bình thường nhưng không ngờ lại vượt khỏi suy nghĩ của họ. Trong giang hồ, Tà Y Đông Phương Hình Tôn lãnh huyết đến nỗi làm cho người ta phải giận sôi, cho dù có một trăm người ở trước mặt hắn, cũng chỉ sợ đến lông mày hắn cũng chẳng buồn nhíu. Nhưng một người nam nhân như vậy, có khả năng đưa tay ột nữ nhân để xoa nắn sao? Có phải hắn bệnh chưa lành, hay là gặp ảo giác không?

-“Tỷ tỷ có biết các ngươi sẽ đi không?” –Thanh âm của Đông Phương Hình Tôn phá vỡ trầm mặc. Phượng Hi phải đi, chỉ sợ tỷ tỷ lại một mình đau lòng.

-“Biết… đã nói” – Ánh mắt lập tức thu về, Phượng Hi nói –“Vừa rồi tại hạ cùng Bối Nhi đã đến Ỷ Liên Các để chào từ biệt nàng!”- Đối với Đông Phương Quyển, hắn thật sự không có cách nào hồi báo nàng, chỉ có thể hy vọng nàng sớm tìm được người có thể chân chính yêu nàng, không cần phải đem tâm đặt lên người hắn.

Nguyên lai —– bọn họ đã đi gặp tỷ tỷ -“Ngươi đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng ta a”.

-“Cuộc đời này ta sẽ chỉ yêu một mình Bối nhi.” – Phượng Hi kiên định trả lời, nắm lấy tay vợ mình , cả hai đều nhìn nhau cười.

-“Chỉ cần ngươi tuân thủ đúng a” – Đông Phương Hình Tôn nói, ánh mắt lại hướng về Qúy Như Ý.

Tiểu Hạnh thật sự là Đông Phương Hình Tôn sao?Qúy Như Ý hiện tại vẫn chưa tiêu hóa hết chuyện này. Tuy nhiên, những lời nói của Phượng Hi và Tiểu Hạnh bây giờ làm cho nàng nghe cứ như lọt vào sương mù, nhưng có thể khẳng định một việc – Tiểu Hạnh thật sự là Đông Phương Hình Tôn, cũng chính là vị Thiếu gia khủng bố làm cho người khác sợ hãi như trong lời Giai nhi từng kể.

-“Như vậy xin phép cáo từ” – Phượng Hi cùng Bối nhiái biệt. Mới vừa định xoay người, Phượng Hi bỗng quay đầu – “Có chuyện tại hạ cảm thấy rất kì quái, tại hạ nghĩ có lẽ cũng nên nói cho Thiếu Chủ biết. Người hạ độc bối nhi là một phụ nhân chừng ba mươi tuổi, nhìn qua về võ công và chiêu thức thì có thể đoán ra là người của Băng Minh Cung. Nhưng khi nàng hạ độc xong, thì lại nói tại hạ đến tìm người, nói là chỉ có Đông Phương Hình Tôn mới có thể giải loại độc này.” – Hắn suy nghĩ thấy, người phụ nhân kia cơ bản không muốn lấy mạng của Bối nhi mà chỉ muốn dùng Bối nhi làm thí nghiệm để xem Đông Phương Hình Tôn có thể thật sự giải được Huyết Hồng Liên hay không.

-“Thật sao?” – Con ngươi đen hiện lện một tia phức tạp. Trong trí nhớ của hắn lờ mờ từng xuất hiện Băng Minh Cung này, chẳng lẽ là ả sao?

-“Tốt lắm, chúng ta đi.” – Phượng Hi cúi người nói với Bối nhi.

-“Ân” – Bối nhi gật gật đầu, cùng dìu tướng công rời khỏi Linh Hiên. –“Đông Phương Hình Tôn hình dung có chút không giống với những lời giang hồ đồn đại!” –Vừa rời khỏi Linh Hiên, Bối nhi liền nói ra nghi hoặc nãy giờ của mình. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Đông Phương Hình Tôn, ngoại trừ lạnh lùng nhưng nàng không tài nào nhìn ra được hắn âm ngoan cay độc ở điểm nào.

-“Có lẽ là do người thiếu nữ bên cạnh hắn a” – Phượng Hi cười. Đông Phương Hình Tôn mà hắn nhìn thấy mấy ngày trước với Đông Phương Hình Tôn bây giờ đúng là cùng một người, nhưng khí chất của hắn lúc này lại làm cho người ta cảm thấy như có tới hai người –“Có lẽ, từ nay về sau Đông Phương phủ sẽ thay đổi không ít a.”

Bởi vì người thiếu nữ kia mà thay đổi………

Đông Phương Hình Tôn nhìn bóng dáng của Phượng Hi cùng Bối Nhi đã ra khỏi Linh Hiên, quay đầu nhìn chằm chằm vào Qúy Như Ý-“ Làm sao vậy?” – Nàng đang dùng ánh mắt nghiên cứu để nhìn hắn cứ như là chưa bao giờ thấy qua hắn vậy (Mik: tỷ đang quan sát “sinh vật lạ” a ^^)

-“Ngươi — là Đông Phương Hình Tôn” – Qúy Như Ý ấp úng hỏi. Đầu óc nàng bây giờ hoảng loạn, ai tới nói cho nàng biết là nàng nghe lầm đi, hắn nhìn như thế nào cũng không giống một vị Thiếu gia khủng bố như mọi người nói a.Tiểu Hạnh nhìn sao cũng giống như Lenno làm sao có thể lãnh huyết được?

-“Ân” – Hắn gật đầu làm cho nàng có cảm giác như ái đó gõ một gậy lên đầu nàng.

-“Vậy ngươi không phải là dược đồng sao?” – Nàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi.

-“Không phải.” – Hắn lắc đầu –“Là nàng nói ta là dược đồng” – Từ đầu đến cuối hắn chưa từng nhận mình là dược đồng (Mik: giờ hai bọn họ cũng biết tuổi nhau rồi nên Mik đổi cách xưng hô cho “thân mật” *cười gian tà*)

Sao? Là nàng hiểu lầm ư? –“Vậy sao ngươi không nói cho ta ngươi chính là Đông Phương Hình Tôn?” – Nếu hắn sớm nói cho nàng biết thì không đợi đến bây giờ nàng mới biết được sự thật này.Đột nhiên biết được làm nàng kinh hãi nhiều gấp mấy lần, e là tuổi thọ nhất định là bị rút ngắn a.

-“Nàng không có hỏi.” – Hắn đáp một cách vô tội

Oanh! Nàng thật sự là kích động muốn dùng tay đánh cho hắn một trận –“Ta có hỏi tên ngươi , ngươi lại nói ngươi tên Hạnh.” (Mik: Tỷ mà đánh nổi ca ca ấy thì tỷ sẽ được lưu danh thiên cổ đấy ^^.. ý , mà nghĩ lại dám tỷ đánh được ảnh đấy *cười gian tà*)

-“Là Hình” – Hắn sửa lại, hắn chỉ không muốn nàng gọi hắn là “Tôn” thôi. Không có bất kì nguyên nhân nào, chỉ là không muốn.

“Hạnh” cùng “Hình” cùng âm nhưng khác chữ , nói cách khác —- từ đầu đến cuối đều là nàng nghĩ sai sao? Nhưng cũng không trách được lúc nàng nói việc gặp hắn cho Giai nhi, nàng ta đã khẳng định nhất định là do nàng nằm mơ.

Nhưng có điều, bộ dáng cùng tướng mạo này với những hành vi làm nũng của hắn cũng có phân nửa trách nhiệm, những điều này làm cho nàng có chết cũng không nghĩ hắn chính là Đông Phương Hình Tôn.

-“Ngươi….” – Khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt chuyên chú cứ như Lenno đang nằm trước mặt nàng vậy, làm cho nàng dù có giận đến mấy nhưng cũng không thể làm gì được. –“Tính*” – Nàng thở hắt ra . (Mik: *tiếng thở dài). Bây giờ dù có ngồi tranh luận xem hắn có phải Đông Phương Hình Tôn không thì cũng không còn ý nghĩa gì. Sự thật đã bày ra trước mắt, nàng chỉ có nước tiếp nhận nó thôi.

-“Có điều cũng khá tốt, ngươi đã cứu Bối nhi.” – Nàng theo thói quen vẫn duỗi tay vỗ lưng hắn, đây đại khái cũng có thể xem là điều an ủi duy nhất của nàng. Bây giờ nhìn hắn thế nào cũng giống một bức họa tôn giáo được để trong kính, phật quang tỏa sáng khắp nơi, cứu độ chúng sanh. Nếu hắn không cứu người thì ảo tưởng của nàng đại khái là sẽ bị hủy hoại mất (Mik: tỷ tỷ có trí tưởng tượng thật làm uội đây bội phục =.=)

Hắn nhìn nét mặt tươi cười của nàng – “Nàng vui vẻ sao?” – Hắn tự tay vén lọn tóc rủ xuống bên tai nàng, nếu biết thân này của hắn, nàng có thể đối xử với hắn giống như đối xử với Tiểu Hạnh không. Hắn yêu mến bộ dáng vui vẻ của nàng. Tâm tình của nàng dường như có thể ảnh hưởng đến hắn, làm cho hắn cảm thấy an tâm. Trong tám năm qua, hiện tại hắn mới cảm thấy yên ổn cả trong tâm hồn.

-“Có thể xem là vậy” – Qúy Như Ý nhún nhún vai –“Hai người bọn họ yêu mến nhau, nếu mà một trong hai người phải chết, thì người còn lại sẽ rất cô đơn”. –Trong phim ảnh trên TV nếu như vậy thì đó là một kết cục bi kịch, đến lúc đó thì cũng coi như hết bộ phim. Nhưng trong hiện thực thì người còn lại làm sao có thể vượt qua được khoản thời gian dài buồn chán cô đơn một mình mà không lúc nào không nhớ đến hồi ức của quá khứ?.

-“Yêu mến?”- Tay hắn đột nhiên dừng lại, từ ngữ trong lời nói của Như Ý hắn hoàn toàn không hiểu rõ –“Đó là cảm giác gì?”

-“Chính là cảm giác luôn muốn đối phương ở bên cạnh mình, cảm giác không muốn xa rời a.” – Nàng kéo tay hắn xuống, xoa xoa lên. Tuy rằng hắn là Đông Phương Hình Tôn nhưng nàng vẫn muốn xem hắn như Tiểu Hạnh mà đối đãi. Còn đối với tiểu hài tử mà giải thích hai từ “yêu mến” thì giải thích như vậy hắn sẽ dễ dàng tiếp nhận a.

Luôn muốn ở bên cạnh đối phương, không muốn rời xa sao? Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Ánh mắt lần đầu tiên hắn gặp Như Ý đã không muốn nàng rời xa hắn, hắn muốn nàng ở bên cạnh hắn,Quyển tỷ tỷ chưa bao giờ cho hắn cảm giác này, nhưng Như Ý thì có thể.

Tay của hắn ở trong lòng bàn tay của nàng mà dần dần trở nên ấm áp…..

-“Ta cũng không muốn rời xa Như Ý, từ trước đến nay ta luôn muốn Như Ý ở bên cạnh ta” – Cúi người, hắn trịnh trọng nói.

-”Ách?” Nàng sững sờ, hắn đến tột cùng là đang nói cái gì a?

-”Cho nên —— “

-”Cái gì?”

-”Ta yêu mến Như Ý.”- Bởi vì thế cho nên hắn không muốn Như Ý yêu mến Phượng Hi. Bởi vì người Như Ý yêu mến chỉ có thể là hắn – Đông Phương Hình Tôn

A? ! Đôi bàn tay đang xoa xoa đột nhiên sững sờ giữa không trung , hắn —- đang nói cái gì?

***

Băng Minh Cung

Xung quanh bao phủ toàn là tuyết, gió rét lạnh thấu xương. Không thẹn với cái tên của nó, Băng Minh Cung đứng sừng sững giữa đỉnh núi Thiên Sơn quanh năm bao phủ một màu trắng xóa.

Một chiếc khăn đen che khuất khuôn mặt người phụ nhân, không ai biết phía dưới tấm mạn che này là một khuôn mặt như thế nào – “Đông Phương Hình Tôn thực sự giải độc cho Bối nhi sao?” –Thanh âm của người phụ nhân tuy trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, tuy nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người ta lạnh run.Dù chỉ là một câu nói bình thường như lại làm cho người ta cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo.

-“Vâng.”- Hắc y nam tử cung kì hồi báo trước mặt người phụ nhân. –“Thuộc hạ theo lệnh phu nhân đã luôn mai phục trước cửa Đông Phương phủ, hôm trước đã chứng kiến xác thực Phượng Hi cùng Bối nhi đã rời khỏi.”

Đông Phương Hình Tôn… Không nghĩ rằng hắn thật sự sẽ giải Huyết Hồng Liên –“Phượng Hi dùng cách gì để làm cho Đông Phương Hình Tôn chịu giải độc.” – Bản thân nàng cũng biết , Đông Phương Hình Tôn sẽ không quan tâm đến sự sống chết của người khác.Cho dù Phượng Hi võ công có tuyệt đỉnh như thế nào cũng không thể bức ép Đông Phương Hình Tôn giải độc cho Bối nhi.

-“Hắn đã không ăn không uống mà quỳ trước Đông Phương phủ 11 ngày liền ,đến canh hai ngày thứ 11 thì Đông Phương Hình Tôn mới xuất hiện và đáp ứng giải độc cho Bối nhi.”

Người phụ nhân nhẹ nhàng thu ngón tay lại. Phượng Hi- hắn quỳ 11 ngày sao? Lúc trước nàng hạ độc lên người Bối nhi chỉ muốn nhìn xem y thuật của Đông Phương Hình Tôn có giống như trong lời đồn đãi hay không, nhưng đồng thời cũng bởi vì Bối nhi cùng Phượng Hi là một đôi uyên ương không ao ước làm thần tiên. Bọn họ có thứ mà nàng vĩnh viễn không có được…. loại tình cảm này làm nàng thấy chướng mắt, nàng muốn phá hủy nó.

-“Phu nhân có muốn thuộc hạ giết chết Bối nhi cùng Phượng Hi không?” – Hắn y nam tử hỏi. Hiện tại bây giờ vết thương của hai người bọn họ vẫn chưa khỏi, với võ công của hắn cũng dễ dàng loại bỏ hai người bọn họ.

Phụ nhân suy nghĩ –“Không cần.” – Dù sao nàng chỉ muốn biết y thuật của Đông Phương Hình Tôn đã đến mức nào , còn về phần Phượng Hi cùng Bối nhi … ngày sau hãy nói-“Ngươi vẫn nhớ rõ dung mạo của Đông Phương Hình Tôn chứ?”

-“Nhớ rõ, thuộc hã đã tìm người họa tượng tốt nhất thành Lạc Dương, dựa theo những gì thuộc hạ miêu tả mà đã họa ra bức họa của Đông Phượng Hình Tôn.” – Hiểu rõ tâm ý của người phụ nhân. Hắc y nam tử mang bức họa cuộn tròn luôn để bên người, kính cẩn giao cho phụ nhân.

Bức họa cuộn tròn được mở ra. Người trong bức họa quả là ngọc thụ lâm phong, thanh tú xuất trần, ở giữa hai hàng lông mày lại có một chu sa nốt ruồi màu đỏ tươi….

Hắn giống như “hắn” a …

Khẽ run lên, phụ nhân cuộn tròn bức họa lại, đứng lên –“Chuyện này không được phép nói cho Cung chủ”.

-“Vâng, thuộc hạ đã rõ.”

***

Yêu mến – Lần đầu tiên có nam sinh đứng trước mặt nàng thoải mái nói ra hai chữ “yêu mến”, thật sự làm cho nàng kinh ngạc. Quý Như Ý quét lá rụng bên cạnh nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Đối với Tiểu Hạnh…Ách ..bây giờ phải gọi hắn là Tiểu Hình mới đúng …. Đối với những câu nói như “hắn muốn nàng bên cạnh” nàng đã nghe quen rồi nhưng không nghĩ hắn nói yêu mến nàng, thật sự là không nghĩ đến.

Mà khi nghe lời hắn nói xong, nàng khuôn mặt không tự chủ được mà đỏ hồng lên. Nếu như đang ở thời hiện đại, nàng có lẽ đã liên tưởng đến những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bây xuống, một thiếu niên đứng dưới tán cây nhẹ nhàng thổ lộ tâm ý với một nữ sinh xinh đẹp –“Anh thích em, quen với anh nhé.” (Mik: em nói tỷ trí tưởng tượng bay xa mà .. đâu có sai >””

6. Chương 6: Chương Thứ Sáu

Ở bên cạnh ta, ngươi thật sự có cảm giác an tâm sao?……. Nhìn lúc ngươi ngủ lại làm cho ta bất giác rung động. Cái này …. Hẳn là không thể nào…. Làm sao ta có thể nảy sinh cảm giác như vậy với nam nhân cổ đại ?Huống hồ nơi đây là Đường Triều, không phải là thời đại của ta, ta chỉ là người ngoài cuộc…
____

Nàng bây giờ đang làm thị nữ tùy thân nhưng sao nàng có cảm giác mình giống như một nhân viên cứu hỏa vậy. Mọi người mỗi khi xảy ra sai lầm gì đều nhằm nàng mà báo cáo để cho nói giúp với Đông Phương Hình Tôn.

Nàng nhớ rõ khi ngày đầu tiên làm thị nữ, Hà bá bá đã không che dấu biểu lộ mà lấy khăn tay lau nước nước mắt. Mà cứ hễ nàng đi qua nơi nào là mọi người đều nghênh đón.

Là vì Tiểu Hình sao? Có phải giống như “nước lên thì thuyền lên” hay “mẫu bằng tử quý” (mẹ vinh nhờ con) nên mọi người trong phủ đều coi nàng giống như “nhân viên cứu hỏa” vậy (Mik : =.=)

Bước ra vào Linh Hiên, Qúy Như Ý có chút không kiên nhẫn.

-“Nàng đi đâu vậy?” – Đông Phương Hình Tôn vừa nhìn thấy Như Ý liền lập tức lại gần. Từ sáng đến giờ chưa nhìn thấy nàng, trong lòng hắn có chút bối rối. Hắn không thích nàng rời khỏi tầm mắt của hắn .. đối với nàng , hắn luôn có loại cảm giác không thể nào hiểu nổi.

-“Đi Tàng Kinh Các sắp xếp lại Thư tịch (sách vở)” – Nàng đáp.Nàng nghĩ nếu cái loại nha hoàn tuân lệnh tuyệt đối này nên tuyệt chủng cho rồi, lần sau có lẽ chiến sĩ thi đua nào đó ắt hẳn sẽ không thưởng mà còn tặng cho nàng một cước (Mik: tỷ bik sao còn làm =.=) . Từ khi trở thành thị nữ tùy thân cho hắn, công việc của nàng giảm hẳn, mỗi ngày chỉ cần cùng hắn ăn cơm, giúp hắn làm ấm tay, chải đầu cho hắn, còn những thứ khác đều có người khác làm thay, cho nên nàng giống như phế nhân vậy. Nếu một người quá bận cũng không tốt nhưng nếu nhàn rồi quá mức cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên.

-“Tay còn lạnh không?” – Qúy Như Ý hỏi, nhìn về phía hay tay đang buông lỏng của Đông Phương Hình Tôn (Mik: tỷ quan tâm anh ấy quá *mắt chớp chớp*).

-“Ân” – Hắn gật đầu, vươn tay về phía nàng (Mik: em bé đòi bế =.=)

Nàng thuần thục kéo tay hắn lại – “Vì sao ngươi không tự mát-xa sưởi ấm?” – Thời tiết bây giờ đúng là đã ấm áp không ít, nhưng tay hắn vẫn lạnh như băng không có tí gì thay đổi.

-“Ta chỉ thích Như Ý sưởi ấm tay cho ta.” – Hắn trả lời. Hắn yêu mến cảm giác khi bàn tay nàng bao lấy tay hắn, phảng phất có cảm giác như lúc này trong mắt nàng chỉ có hắn (Mik: tính chiểm hữu của ca ca cũng cao thế =.=) . –“Như Ý là thị nữ tùy thân của ta.” – Hắn hạ người xuống, tựa đầu vào vai nàng. Bả vai nho nhỏ nhưng có thể làm hắn thấy ấm áp.

-“Ta biết rõ a.” – Nàng tiếp tục chăm chỉ “làm công tác” sưởi ấm tay cho hắn. Những ngày qua động tác của hắn cũng làm nàng khá quen thuộc. Hắn đôi khi vẫn thể hiện ra những hành động giống với một tiểu hài tử như là làm nũng muốn tìm kiếm sự bao dung, chăm sóc của người khác. –“Làm sao vậy?” –Nàng hỏi khi nghe ngữ khí của hắn có chút không vui.

-“Nàng phải ở bên cạnh ta a.” – Đông Phương Hình Tôn có chút ghen (Mik*tung bông tung bông*). Nàng đã là thị nữ tùy thân của hắn, phải luôn ở bên cạnh hắn chứ sao lại bỏ mặc hắn mà đến Tàng Kinh Các để ý đến đống sách vở ấy.

Tiểu hài tử đang sinh khí . Qúy Như Ý bừng tỉnh , quả thật nàng rất hoài nghi, vì cái gì nàng và hắn cùng tuổi nhưng hắn lại cho nàng cảm giác hắn nhỏ hơn nàng? –“Được rồi, từ nay về sau, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi.” – Trấn an tiểu hài tử là phương pháp nhanh nhất.

-“Thật sự?” – Hắn nhìn chằm chằm vào nàng.

-“Ân, thật sự.” – Chỉ là thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu , đợi qua một thời gian nữa, khi nào kiếm đủ bạc , nàng sẽ đi tìm Uyển Uyển. –“Đúng rồi, Tiểu Hình.” – Nàng đột nhiên nhớ đến một chuyện.

-“Ách?” – Hắn nhướng mày.

-“Chính là..” – Qúy Như Ý cân nhắc một chút –“Ta hôm nay vô tình đánh vỡ chén sứ men xanh ngươi hay dùng, lại kêu đại nương phòng bếp đổi Phục Linh Cao thành Hoa Quế Cao.” – Tuy nhiên những chuyện này thật không liên quan đến nàng, nhưng nhìn mọi người trong Đông Phương phủ bộ đáng đều run sợ nên nàng cũng chỉ có thể đem những chuyện này gánh vác hết vào người.

-“A” – Người đó nhàn nhạt đáp, vẻ mặt căn bản không thay đổi chút nào.

-“Còn có, nãi nãi của một nữ nhân sắp có cháu ngoại, nãi nãi nàng ấy muốn nàng ấy quay về, nhưng Hà bá bá nói muốn ngươi phê chuẩn mới được.”

-“Hảo” – Hắn không suy nghĩ mà đáp ứng.

-“Tiểu Hình lát nữa ngươi xem sách thuốc hay luyện đan?” – Biết rõ với thân phận hiện tại nàng phải gọi hắn là Thiếu gia, nhưng nhanh chóng bị hắn phủ quyết, hắn lại vui vẻ muốn nàng gọi là Tiểu Hình.

-“Ta nghĩ muốn ngủ một lát” – Hắn rút bàn tay đã được sưởi ấm, vuốt ve cái trán.

Hắn mấy ngày nay đều vội vàng luyện đan nên đều không có nghỉ ngơi. –“Mệt lắm sao?” – Qúy Như Ý nhìn Đông Phương Hình Tôn khuôn mặt có chút mệt mỏi.

-“Cũng có một chút” – Hắn dụi dụi mắt, nàng khiến hắn đặc biệt cảm thấy an tâm.

-“Vậy ngươi lên giường nằm, hảo hảo ngủ một giấc đi.” – Nàng cùng hắn đi vào phía trong Linh Hiên, đỡ hắn vào giường. Rất hiếm khi nào nghe hắn nói hai chữ “buồn ngủ” , nếu đã nói ra phỏng chừng hắn thật sự rất mệt.

Hắn yên tĩnh nằm trên giường, để mặc nàng trải chăn mềm giúp hắn. Với một nội các toàn là màu trắng cùng với khuôn mặt ngây thơ của thiếu niên thật sự làm người ta có cảm giác xuất trần thoát tục.

-“Láu lỉnh, hảo hảo ngủ” – Nàng vỗ vỗ đầu hắn, đang định bước ra ngoài thì lai bị một cánh tay nắm lấy tay áo nàng.

-“Ở bên cạnh ta” – Đông Phương Hình Tôn nhếch môi nói. Cho dù hắn ngủ, hắn cũng không muốn rời xa nàng.

-“Muốn ta ở lại bên cạnh sao?” – Nàng hỏi hắn.

-“Ân.” –Hắn nắm lấy tay nàng, gật gật đầu khẳng định. Trên người nàng có một loại khí chất làm cho hắn có cảm giác thư thái và an tâm.

Ánh mắt của hắn … vì cái gì .. mà lại đáng yêu như vậy? Ông trời, nếu nàng mà nhìn nữa chắc chắn sẽ phun máu mũi. –“Biết .” – Nàng bất đắc dĩ nhún vai, lấy chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh hắn –“Ngươi ngủ đi, ta hứa sẽ không bỏ đi.” – Nàng cam đoan nhìn hắn.

-“Hảo” – Dường như cảm thấy yên tâm, hắn nhắm mặt lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Thật là rất muốn ngủ, rất muốn ngủ bên cạnh nàng …..

***

Xem ra là phải đợi đến lúc hắn thức dậy. Qúy Như Ý một tay chống cằm nhìn chằm chằm vào Đông Phương Hình Tôn đang ngủ say. Khi hắn ngủ, vẻ mặt thật bình an lại có cảm giác như một đứa trẻ làm người ta luôn muốn che chở, phảng phất giống như một bức tượng Phật bằng thủy tinh vậy… nếu không cẩn thận sẽ biến mất.

Đôi lông mày thanh tú, hàng lông mi cong vút, làn da trắng nõn cùng với đôi môi hồng hồng…. làm cho người ta không nhịn được mà chạm vào. Qúy Như Ý bất giác đưa tay lên xoa mặt hắn. ( Mik: ôi muội ở đây làm “kì đà” sao? *dzọt*) . Làn da tuy mềm mại nhưng lại lạnh như băng. Như vậy thân thể hắn …có lạnh như vậy không?

Qúy Như Ý chạm nhẹ vào lông mày, mắt , mũi … cuối cùng dừng lại trên môi hắn. Đôi môi mềm mại , so với những chỗ khác thì dường như ôn hòa hơn làm cho người khác muốn âu yếm …. Âu yếm ???

Không phải chứ, nàng vừa mới nghĩ là sẽ hôn Tiểu Hình sao? Qúy Như Ý vôi vàng thu tay lại, hai gò má bây giờ đã đỏ bừng ….. Nàng … khi nào lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy với Tiểu Hình, có lẽ đây là một loại rung động. Nhưng mà với cái suy nghĩ lệch lạc này làm nàng cảm thấy như bản thân là kẻ “hái hoa tặc” vậy.

Nàng chỉ xem hắn là đệ đệ a . Nhất định là do Tiểu Hình quá đẹp , quá mê người nên mới khiến cho nàng muốn hôn hắn. Đúng , nhất định là vậy (Mik: tỷ đang “tự lừa mình dối người” a >”””

7. Chương 7: Chương Thứ Bảy

Ngươi nói ngươi muốn ta vĩnh viễn ở cạnh ngươi nhưng ta thật sự không có cách nào thực hiện lời hứa này. Khi ta quyết định rời khỏi ngươi, ta mới phát hiện thì ra ngươi vẫn còn những mặt khác ta chưa từng tiếp xúc qua. Không còn là khuôn mặt thuần túy ngây thơ mà thay vào đó chỉ có âm trầm lãnh liệt, yêu thương làm ta lùi bước. Cho nên … ta không còn gì để nói rồi.
____

Trên đường đi, những người nhìn thấy Đông Phương Hình Tôn đều giống như gặp quỷ vậy. Dù sao chính nốt ruồi chu sa ấy cũng đã nói rõ thân phận của hắn, chỉ có một mình Qúy Như Ý là vẫn chưa nhận ra điểm kì quái ấy.

-“Tiểu Hình, ngươi nói xem tại sao lão bản vì cái gì mà bán trâm lại không cần bạc ?” – Cầm hai cây trâm mới, Qúy Như Ý vừa đi vừa hỏi, đưa tiền tới nhưng lại không nhận, quả đúng là tư tưởng người cổ đại thật khó giải thích.

-“Không biết” – Đông Phương Hình Tôn thản nhiên nói, hắn vừa rồi không chú ý lời nói của lão bản đó.

-“Vậy ngươi nói có phải do bọn họ sợ ngươi hay không ?” – Bọn họ vừa trông thấy Tiểu Hình thì biểu lộ lập tức giống hệt như những người trong phủ Đông Phương vậy.

Sợ hắn? Khả năng a, hắn là Tà Y mà nhiều người trên giang hồ đều e ngại, đối với mạng người chưa bao giờ quan tâm đến, dù cho quanh hắn toàn là thi thể thì hắn căn bản cũng không có cảm giác gì – “Như Ý sợ ta sao?” – Hắn nắm tay nàng có chút gắt gao hơn, nhìn nàng mà hỏi.

-“Ta?” – Qúy Như Ý dừng bước lại, sững sờ chỉ vào chính mình , lập tức cười –“Làm sao có thể”. Nếu như nàng sợ hãi hắn thì hẳn là sẽ không ở bên cạnh hắn lâu như vậy, huống chi hiện tại nàng đang cùng hắn nắm tay đi dạo phố. Tuy nhiên nàng cũng không hiểu rõ lắm vì sao người trong Đông Phương phủ lại sợ Tiểu Hình đến như vậy, phảng phất như là Tiểu Hình nắm mọi quyền sinh sát trong tay vậy (Mik: lát hồi tỷ sẽ rõ >””””

8. Chương 8: Chương Thứ Tám

Làm sao bây giờ … ta phát hiện ra bản thân đã yêu ngươi mất rồi, nếu nói là yêu mến thì loại tình cảm này mãnh liệt hơn rất nhiều. Ta đã yêu một nam nhân cổ đại sao? Cái này có phải —— có phải là nhân duyên tiền định không? Hay lại là hữu duyên vô phận?
____

Tin Qúy Như Ý bị Đông Phương Hình Tôn nhốt vào địa lao trong một đêm đã truyền khắp Đông Phương phủ.

-“Tôn, ngươi thật sự nhốt Như Ý vào địa lao sao?” –Vừa đẩy cửa vào , Đông Phương Quyển đã nhanh chóng chạy đến trước mặt của Đông Phương Hình Tôn. Nghe tì nữ vào thông báo , nàng thật không tin … Làm sao … Làm sao có thể , Tôn rất yêu mến Như Ý sao lại có thể nhốt nàng ấy vào địa lao?

-“Tỷ tỷ biết rồi sao?” – Hờ hững liếc nhìn Đông Phương Quyển, Đông Phương Hình Tôn tiếp tục xem sách.

-“Nói như vậy Như Ý thật sự bị giam vào địa lao?”

-“Là vì nàng ấy hy vọng thế.” – Là vì nàng ấy muốn, hắn chẳng qua chỉ là thành toàn cho nàng mà thôi. (Mik: muội hết nói với ca ca … “kết” ca ca quá ^^)

Nhìn biểu lộ của Tôn làm nàng nhớ đến Hình Tôn của ngày trước khiến cho Đông Phương Quyển tay bất giác nắm chặt vào váy –“Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Tôn, ngươi không phải là rất yêu mến Như Ý sao?” – Lần trước Tôn có thể ở bên cạnh Như Ý an tâm mà ngủ. Nàng biết Tôn không muốn rời xa Như Ý. Chính Như Ý đã giúp Tôn mở lòng của mình ra, cũng làm cho nàng – là tỷ tỷ của Tôn bắt đầu hiểu hắn hơn. Nàng nghĩ rằng Như Ý sẽ cải biến Đông Phương gia, nhưng lúc này ….

Thích sao? –“Chính là vì thích….. ta chỉ thích mình Như Ý nên ta tuyệt đối không để cho Như Ý rời khỏi Đông Phương phủ” – Rõ ràng là nàng làm trái hắn nhưng hắn không có cách nào ra tay giết nàng. Bởi vì nàng sao? Hắn đã đáp ứng nàng từ nay về sau sẽ không giết người nữa.

-“Như Ý phải rời Đông Phương phủ sao?” – Đông Phương Quyển cả kinh, cái này so với chuyện nàng ấy bị nhốt vào địa lao còn khiến nàng giật mình hơn. Nàng bây giờ cũng có thể hiểu vì sao Tôn muốn nhốt Như Ý vào địa lao … chính là vì không muốn buông tay a.

-“Ta nói rồi , ta sẽ không để cho Như Ý rời khỏi Đông Phương phủ” – Sắc mặt hắn trầm xuống ,khiến cho cuốn sách thuốc nặng nề rơi trên bàn.

-“A!” – Đông Phương Quyển nhìn cặp mắt tức giận của Tôn làm nàng hoảng sợ lui về phía sau . Nàng không thể giống như Như Ý mà ở cạnh bên Tôn được –“——–Như Ý hiện tại đang ở trong địa lao, ngươi không lo lắng sao?” – Địa lao như vậy cả một nam nhân cũng khó có thể chịu được huống chỉ nàng ấy chỉ là một nữ nhân yếu đuối.

Ngón tay thon dài co chút co lại, Đông Phương Hình Tôn im lặng .Như Ý sẽ không chịu nổi sao? Không chịu được không khí trong địa lao sao?

-“Tôn , hay là ngươi trước hết cứ thả Như Ý ra trước đi.” – Nàng khuyên nhủ, cũng chỉ có Như Ý mới có thể làm Tôn nguôi giận thôi.

-“Trừ phi —– nàng ấy đáp ứng ta , vĩnh viễn ở lại Đông Phương phủ” – Vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn ……

***

Bây giờ đã bao lâu rồi ? Đã qua mấy ngày rồi? Ở địa lao này ngay cả chút ánh sáng mặt trời cũng không có, kể cả thời gian cũng không biết được. Thật không nghĩ tới nàng lại ở trong địa lao lâu như vậy. Tình huống này kéo dài cho đến bao giờ đây? Muốn tiếp tục đến khi nào?

Đầu đau quá, mặt cũng rất nóng , nàng sốt rồi sao? Cũng đúng a , dù sao nàng ngủ ở chỗ này… ngay cả nệm hay chăn cũng đều không có.

-“Như Ý, ngươi làm sao vậy?”

Một thanh âm truyền đến bên tai nàng , hình như là Giai nhi a …. Nàng mơ màng nặng nề mở mắt, nhìn vào thân ảnh màu vàng trước mắt.

-“Như Ý , ngươi không sao chớ?” – Giai nhi ân cần nói. Là vì ánh sáng trong địa lao sao, làm cho nàng cảm thấy mặt Như Ý có chút hồng.

-“Khá tốt, không chết được” – Qúy Như Ý suy yếu mỉm cười. Thật sự là bội phục bản thân mình, giờ phút này mà nàng vẫn còn có thể cười được.

-“Ngươi thật sự không có ý định thỏa hiệp với thiếu gia sao?” – Giai nhi đỡ thân thể Qúy Như Ý lên nói –“Thiếu gia có nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ở lại Đông Phương phủ không được rời đi, thì hắn sẽ lập tức thả người khỏi địa lao” – Mấy ngày nay không khí trong Đông Phương phủ rất khẩn trương, không ai dám đứng trước mặt Thiếu gia mà thở mạnh…. Chỉ sợ chọc giận đến Thiếu gia thì không khéo mất mạng a.

Đáp ứng ? Có lẽ nàng có thể giả vờ đáp ứng hắn sau đó lại tìm cơ hội rời đi, nhưng khi nàng nhìn vào mắt hắn … nàng thật sự không muốn nói dối hắn–“ Ta….”.

-“Như Ý, ta nhìn thấy được Thiếu gia rất dễ dàng tha thứ cho ngươi.” – Giai nhi tiếp tục nói –“Nếu là người khác chống đối với Thiếu gia như vậy , chỉ e là đã sớm mất mạng rồi. Thiếu gia quả thật rất thích ngươi a, cho nên bất luận thế nào cũng đều muốn ngươi ở lại.” – Thật không thể nghĩ là Qúy Như Ý hết lần này đến lần khác lại muốn đều muốn đi .Thiếu gia đối xử tốt với nàng ấy như vậy, cái gì cũng đáp ứng cho nàng ấy.

-“Chính là ta….” – Đầu tựa hồ càng lúc càng đau, đôi mắt nàng nặng nề chỉ muốn nhắm lại.

-“Như Ý , ngươi làm sao vậy?” – Giai nhi đỡ được Qúy Như Ý, tay sờ trán nàng, nóng quá! –“Như Ý , ngươi sốt rồi!” – Ông trời ,tại sao lại có thể như vậy !!!

Qúy Như Ý miễn cưỡng nhìn Giai nhi –“Ta nghĩ hình như đúng vậy” –Nói xong liền lập tức lậm vào hôn mê.

Thật sự là muốn nhắm mắt lại, cứ như vậy mà hôn mê , không cần để ý đến bất cứ chuyện gì hết, đau nàng càng lúc càng mất dần ý thức … Chỉ là … Vì cái gì nàng mập mờ nhìn thấy trước mắt lại không phải là thân ảnh của Giai nhi … mà là thân ảnh của hắn?

***

-“Tôn, đã năm ngày rồi” – Bên trong Linh Hiên, Đông Phương Quyển phía trước Đông Phương Hình Tôn, thầm nhắc –“Nếu cứ để Như Ý ở trong địa lao , chỉ sợ nàng ….”

-“Tỷ tỷ đang lo lắng sao?” – Đông Phương Hình Tôn lạnh lùng cắt ngang lời của Đông Phương Quyển, vẻ mặt hờ hững. Khí hậu trong địa lao, hắn cũng không phải là không biết, Nhưng Như Ý thật sự thà rằng ở trong địa lao cũng không muốn ở lại bên cạnh hắn sao?

-“Ngươi chằng lẽ lại không lo lắng sao?” – Đông Phương Quyển hỏi ngược lại. Người thích Như Ý nhất chính là Tôn cho nên ngưới lo lắng nhất cho Như Ý cũng nên là Tôn mới đúng.

Con ngươi đen thu vào, hắn xoay người –“Chỉ cần Như Ý đáp ứng ở lại ta tự nhiên sẽ thả nàng ra.”

-“Tôn, ngươi thật sự phải cố chấp như vậy sao?”- Tôn cố chấp so với tưởng tượng của nàng thật sự rất mãnh liệt.

Đúng vậy, cố chấp, người duy nhất khiến hắn cố chấp cũng chỉ có Như Ý –“Ngoại trừ Như Ý ra , ta sẽ không thích người khác, cho nên Như Ý cũng không thể rời khỏi ta.” – Nàng nên ở trong Đông Phương phủ, ….luôn một mực ở cạnh hắn…

-“Tôn, ngươi như vậy là …” – Đông Phương Quyển bất giác cắn môi –“Ngươi yêu Như Ý sao?” – Vì yêu Như Ý nên Tôn mới cố chấp mãnh liệt như vậy …. Tôn muốn Như Ý ở bên cạnh mình. Cũng chỉ có khi Như Ý ở bên cạnh Tôn, Tôn mới có vẻ mặt an tâm nhu hòa như thế.

-“Yêu?” – Hắn lẩm bẩm cái từ này … Là vì hắn yêu Như Ý sao?

-“Giống như Phượng Hi yêu Bối nhi vậy, Phượng Hi có thể bất chấp mọi thứ để cứu Bối nhi, còn ngươi —-“ –Thì chỉ vì muốn Như Ý ở lại bên cạnh mình mà không từ thủ đoạn.

Yêu? Hắn thật sự yêu sao?Cảm giác mà Phượng Hi đối với Bối nhi cũng chính là cảm giác của hắn đối với Như Ý sao –“Ta không có yêu …..”

-“Ngươi chẳng lẽ không thầm nghĩ muốn chiếm đoạt Như Ý sao?” – Đông Phương Quyển nói –“Ngoại trừ Như Ý ra, không có bất kì người nào có thể thay thế được nàng, ở trước mặt nàng, ngươi sẽ không tỏa ra khí chất không làm người khác sợ hãi, thậm chí ngươi có thể ngủ say bên cạnh nàng ấy” – Đối với chuyện này , nàng hiểu rất rõ, nàng yêu Phượng Hi, biết rõ loại tình cảm này làm người ta hạnh phúc nhưng cũng khiến cho người ta đau đớn. Chỉ tiếc là người mà Phượng Hi yêu không phải là nàng mà là Bối nhi.

Đông Phương Hình Tôn khẽ giật mình , đó là yêu sao? Nói như vậy chính là hắn yêu Như Ý sao?

Gõ! Một tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của Đông Phương Hình Tôn. –“Ai?” – Hắn quay về phía cửa.

-“Là ta, Giai nhi” – Thanh âm sợ hãi vang lên ngoài cửa, có vẻ khá lo lắng.

Giai nhi? Đông Phương Quyển đứng dậy mở cửa –“Đã trễ như vậy ngươi còn đến đây làm gì?” – Nếu như không có nguyên nhân , hạ nhân trong Đông Phương phủ rất ít khi đến Linh Hiên. Mà Giai nhi, nàng cũng không có ấn tượng mấy.

-“Đó là bởi vì…” – Giai nhi run run , liếc nhìn Đông Phương Quyển sau đó lại nhìn đến Đông Phương Hình Tôn, nhịn không được nuốt nước miếng. Nàng bây giờ thật sự rất muốn rời khỏi nơi này, nhưng Như Ý bệnh như vậy người hiểu biết y thuật trong Đông Phương phủ này chỉ có Thiếu gia –“Là vì Như Ý , nàng ấy ….”

-“Như Ý?!” – Đông Phương Hình Tôn cả kinh –“Nàng ấy làm sao?” – Ngực đột nhiên lại có cảm giác không ổn định.

-“Như Ý ngất xỉu, người rất nóng, hiện đang nằm ở Mai Viện, không biết Thiếu gia có thể hay không …” – Lời còn chưa dứt, thỉnh cầu còn chưa xong đã không thấy bóng dáng của Đông Phương Hình Tôn đâu nữa.

-“Đại tiểu thư — Thiếu gia ….”- Giai nhi ấp úng nói.

-“Không có gì” – Đông Phương Quyển cười nói –“Ta nghĩ là Tôn đã hiểu rõ bản thân rồi” –Mà nàng cũng rất vui mừng mà thành toàn cho hắn và Như Ý về sau ……

***

Yêu , hắn thật sự yêu Như Ý sao? Đông Phương Hình Tôn bước nhanh đến Mai Viện, mái tóc dài bị gió thổi ngược về phía sau khiến nó rối tung lên.

Nghe được nàng phát sốt, hắn vừa bối rối lại cảm thấy sợ hãi …. Sợ rằng nàng sẽ biến mất. Đông Phương Hình Tôn từ trước đến nay chưa từng e ngại bất cứ việc gì , giờ đây lại lo lắng ột thiếu nữ. Yêu sao? Có lẽ thật là vậy. Chỉ có Như Ý mới khiến lòng hắn có hỉ, nộ, ái , ố như vậy.

Lúc trước hắn không rõ vì sao Phượng Hi lại có thể vì Bối nhi mà quỳ trước cửa Đông Phương phủ đến mười một ngày. Phượng Hi đối với Bối Nhi yêu một cách sâu sắc nhưng trong mắt hắn lại không có bất kì ý nghĩa nào cả. Nhưng hôm nay , hắn có thể khẳng định, nếu lúc ấy Như Ý là Bối Nhi, hắn nhất định cũng sẽ vì nàng mà quỳ xuống (Mik: *tung bông tung bông*)

-“Như Ý đâu?” – Đẩy cửa vào Mai Viện, Đông Phương Hình Tôn hỏi một gia đinh.

-“Qúy cô nương .. ở .. bên trong.”

Bên trong sao? Thân thể cao lớn của hắn đã nhanh chóng tiến vào bên trong Mai Viện.

Hai gò má nàng đỏ bừng, đôi môi tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, dù là đang hôn mê nhưng cũng có thể thấy được là nàng đang rất khó chịu. Tâm của hắn đột nhiên co rút lại – là đau đớn a …. Nhìn nàng như vậy … hắn thật sự rất đau ….

Từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy Như Ý bệnh như vậy. Có phải bởi vì hắn đem nhốt nàng vào địa lao không? Cho nên mới khiến nàng bệnh như vậy. Hắn đã sớm biết địa lao căn bản không thể thích hợp để nhốt người , huống chi nàng chỉ là một thiếu nữ yếu đuối.

-“Nàng thật sự không muốn vĩnh viễn ở cùng ta sao?” – Hắn thì thào, ngón tay nhẽ nhàng chạm nhẹ vào khuôn mặt của nàng. Ngay cả như vậy, nàng cũng kiên trì trong địa lao sao?

Nàng là người quan trọng nhất của hắn… nhưng hắn không thể trở thành người quan trọng của nàng sao? Trong tâm của hắn cảm thấy rất rõ, hắn yêu nàng, bởi vì …. Nàng chính là nàng… không ai có thể thay thế được nàng.

***

Thật thoải mái, thân thể tựa hồ có chút mát mẻ không còn cảm giác nóng bức làm nàng khó chịu nữa. Cơn đau đầu dường như cũng biến mất rồi. Nàng phát sốt, nàng vẫn còn nhớ rõ lúc Giai nhi đến địa lao , sau đó đầu của nàng đau nhức không ngừng. Nàng rất muốn mở mắt nhưng mí mắt lại nặng chịch không thể nhướng lên được. Là ai ở bên cạnh chăm sóc cho nàng? Đang nói gì mà nàng nghe không rõ. Cảm giác rất lạnh buốt mơn trớn trên mặt nàng rồi đến tay nàng, bao quanh thân nàng … cảm giác này khiến cho nàng cảm thấy quen thuộc…

Nhưng tại sao luôn cảm thấy nó rất bi thương ?

-“Ngô….” – Nàng cố sức mở mắt, Qúy Như Ý dần thích ứng với ánh sáng. Sáng quá, là ban ngày sao? Từ ngày vào địa lao nàng đã lâu không được thấy ánh mặt trời rồi.

-“Ngươi tỉnh rồi sao?” – Thanh âm ôn nhu vang lên bên tai nàng, làm cho nàng cảm thấy quen thuộc.

-“Ngươi đã tỉnh sao, Như Ý?” – Là ai đang kêu tên nàng?

Khuôn mặt mềm mại, thanh lệ tựa như hoa lan, đôi mắt ôn nhu mang theo phần quan tâm đang nhìn nàng –“Đại tiểu thư?!” – Qúy Như Ý giật mình, thanh âm lúc này của nàng tựa như tiếng rên rỉ vậy.

-“Thật tốt quá, ngươi cuối cùng cũng tỉnh.” – Đông Phương Quyển thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một gánh nặng. Nếu nàng vẫn chưa tỉnh không biết Tôn sẽ biến thành như thế nào.

-“Nơi này là chỗ nào?”- Qúy Như Ý nhìn xung quanh hỏi. Muốn động đậy nhưng toàn thân lại không có chút khí lực nào cả. Thân thể nàng mềm nhũn dường như đã bị rút cạn hết khí lực vậy.

-“Nơi này là Mai Viện, ngươi phát sốt nên ngất xỉu ở địa lao, chính Giai nhi đưa ngươi đến đây dưỡng bệnh.”-Đông Phương Quyển giải thích.

Giai nhi? Đúng là nàng đã ngất xỉu trước mặt Giai nhi, nhưng Giai nhi mang nàng ra khỏi địa lao không sợ Tiểu Hình sẽ giận lây sang nàng ấy sao? –“Thì ra ta thật sự phát sốt” – Nàng thì thào, xem ra lần ngày nghiêm trọng hơn cảm vặt bình thường trước kia, ít nhất lúc trước nàng cũng không cảm thấy bị rút cạn hết khí lực như lần này.

-“Đúng a, ngươi đã hôn mê hai ngày.” – Có điều cuối cùng cũng khá tốt là nàng đã tỉnh. Trong hai ngày này, Đông Phương phủ vì bệnh tình của Như Ý mà loạn hết cả lên.

-“Hai ngày?” – Có nói quá hay không? Nàng hôn mê những hai ngày sao? Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng hôn mê lâu như vậy. Bất quá cũng phải nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa từng bị nhốt qua địa lao lâu như vậy. –“Là đại tiểu thư luôn ở bên cạnh chăm sóc ta sao?” – Nàng mở miệng hỏi, tuy khả năng là rất nhỏ nhưng trước mắt cũng chỉ có mình nàng ấy, nàng cũng nên hỏi rõ suy nghĩ của mình.

-“Ta?” – Đông Phương Quyển nhíu mày, lập tức lắc đầu –“Là Tôn đã chăm sóc ngươi trong hai ngày qua.”

-“Tiểu Hình sao?” – Gọi tên của hắn làm nàng phảng phất nhớ lại trong kí ức…. Thanh âm lạnh như băng, khuôn mặt yêu dị đầy ma mị, biểu lộ bi thương dường như muốn khóc. Bộ dáng tức giận của hắn lúc ấy, nàng nghĩ nàng không bao giờ quên được.

Là hắn chăm sóc nàng sao? Đem nàng nhốt vào địa lao, rồi lại bởi vì nàng phát sốt mà chăm sóc nàng sao? –“Hắn ở đâu?” – Cảm giác lạnh như băng lúc ấy … nguyên lai là hắn a…. Người làm nàng thống khổ … lại luôn muốn giữ nàng lai bên cạnh …

-“Hắn luôn ở bên cạnh ngươi a!” – Đông Phương Quyển chỉ vào người bên cạnh Qúy Như Ý.

Bên cạnh nàng sao? Qúy Như Ý nhìn theo hướng Đông Phương Quyển chỉ, nhìn về phía bên cạnh giường nàng.

Khuôn mặt lúc ngủ rất ngây thơ, lông mày nhíu chặt, tuy ngủ say nhưng tay ôm ngang eo của nàng –“Hắn như thế nào —-“ – Ở cổ đại không phải là nam nữ “thụ thụ bất tương thân” sao? Vì cái gì là ngang nhiên nằm cùng giường với nàng, nếu dựa theo phim truyền hình cổ đại thì hắn căn bản đã hủy đi sự trong sạch của nàng a —- Cho dù hắn cùng nàng trên người đều mặc quần áo. Nhưng mà nghiêm trọng hơn lại để cho Đông Phương Quyển nhìn lâu như vậy (Mik: *tung bông* .. *bắn áo hoa* … “đồng sàn cộng chẩm a”)

-“Tôn hai ngày nay đều luôn bên cạnh chăm sóc ngươi.”-Đông Phương Quyển thoáng nhìn Đông Phương Hình Tôn đang ngủ say, chậm rãi nói –“Từ bốc thuốc đến uống dược hắn đều một mình tự làm. Đương nhiên là ngươi hôn mê nên không thể uống bất cứ thứ gì , chính là Tôn từng ngụm từng ngụm giúp ngươi uống hết. Một mực ở cạnh ngươi, cho dù ngủ cũng sẽ ôm ngươi giống như bây giờ vậy” – Qủa thật đối đãi như trân bảo vậy (Mik: hắc hắc .. .thì ra ca ca lợi dụng tỷ hôm mê ăn đậu hủ của tỷ ah >”

9. Chương 9: Chương Thứ Chín

Yêu ngươi?? Cuối cùng ta cũng đã hiểu rõ tâm ý của mình – Ta yêu tất cả bộ mặt của ngươi… cho dù ngây thơ hay tà ác, còn có cả sự cố chấp của ngươi nữa. Ta chính thức thừa nhận… Ta——– đã yêu ngươi. Cho nên ta muốn ở bên cạnh ngươi, dùng hai tay ấm áp của mình để sưởi ấm cho bàn tay lạnh như băng ấy.
____

Nàng bị bắt cóc !!! Nàng thật sự là đã bị bắt cóc!!Từ lúc vào cổ đại này, hình như tất cả mọi tai nạn đều đi theo nàng a. Đầu tiên là bị hai cái tiểu thần tiên kia không chút thương xót nào đem nàng vứt trên núi, sau đó lại bị Tiểu Hình nhốt vào đại lao, lại còn bị sốt đến hôn mê hai ngày, hiện tại thì lại bị người ta dùng dây thừng mà trói như trói thịt heo vậy (Mik: =.=)

Đương nhiên là nếu dùng thịt heo để hình dung chính mình thì kể ra cũng hơi ủy khuất. Cái cổ của nàng mỗi lần vặn vẹo uốn éo đều đau muốn chết, Qúy Như Ý mở to mắt, nhìn xung quanh. Một mái ngói rách nát, dụng cụ bên trong thì bám đầy tro bụi và bùn đất, thoạt nhìn có vẻ giống như một đại viện bị bỏ hoang.

-“Ngươi tỉnh rồi sao?” – Thanh âm một nữ nhân vang lên bên tai Qúy Như Ý. Tuy là câu hỏi nhưng lại mang ngữ khí khẳng định.

Một phụ nhân chừng ba mươi tuổi, tướng mạo xinh đẹp, trang phục toát lên vẻ cao quý, dung nhan diễm lệ . Hẳn là lúc còn trẻ, người nữ nhân này cũng thuộc loại “phong tư trác tuyệt”.Cho dù là hiện tại cũng khiến cho người ta phải tán thưởng vẻ đẹp của nàng từ tận đáy lòng –“Ngươi là ai?” – Qúy Như Ý hỏi. Bình thường những người bị bắt cóc, đại khái là câu đầu tiên đều hỏi bọn bắt cóc như vậy. Bị người nữ nhân xinh đẹp như vậy bắt cóc không biết là may mắn hay xui xẻo đây.

-“Ta sao? Ha ha” – Phụ nhân che mặt cười –“Là người cần ngươi.”

Cần nàng? Qúy Như Ý trừng mắt –“Người có bắt lầm người không?” – Thật là kì quái, bởi nàng ở cổ đại này có thể chỉ được xem như người ngoài, nơi quen biết duy nhất chỉ Đông Phương phủ, căn bản chưa từng kết cừu oán với ai. Mà còn về phần “tài” hay “sắc” thì….. Nói thật ra nàng càng muốn có tài thì lại không có, muốn có sắc thì cũng chẳng có chút nào, nhìn sao cũng không giống với mục tiêu để bọn cướp ra tay.

-“Không sai! Ngươi không phải đang làm nha hoàn tại Đông Phương phủ sao?” – Phụ nhân cực kì khẳng định –“Chỉ cần là thị nữ tùy thân của Đông Phương Hình Tôn, thì ta chắc chắn là không bắt lầm người.”

Tiểu Hình sao? Bắt cóc nàng là vì Tiểu Hình sao?

-“Phu nhân, bức thư đã được đưa đến Đông Phưởng phủ.” – Một thân ảnh hiện lên – một hắc y nhân cung kính quỳ xuống phía sau người phụ nhân, kính cẩn nói.

Đối với võ công của cổ nhân, từ lúc nhìn thấy Đông Phương Hình Tôn phá tan cái đình cũng đủ để khiến Qúy Như Ý chết lặng rồi. –“Là bức thư gì?” – Nàng chen lời, trong lòng cảm thấy có chút bất an.

Phụ nhân liếc nhìn Qúy Như Ý –“Không có gì, chẳng qua chỉ là một bức thư để Đông Phương Hình Tôn đến nơi này.” – Rốt cuộc cũng có thể dẫn Đông Phương Hình Tôn tới đây. Những lần trước đều bị trở ngại bởi võ công cùng với độc thuật của hắn, nàng căn bản không dám đến gần hắn. Nhưng hiện tại nàng đã nắm trong tay người này, chắc chắn hắn sẽ giống “người kia”, sẽ đáp ứng đúng điều kiện ghi trên thư.

-“Ngươi lợi dụng ta để dẫn hắn tới nơi này sao?” –Không cần người phụ nhân nói ra miệng, Qúy Như Ý cũng biết rõ đại khái bức thư ấy viết gì. Dù sao dùng con tin để uy hiếp kiểu này cũng thường xuất hiện trên TV.

-“Lợi dụng sao?” – Phụ nhân cười xùy một tiếng –“Nếu là lợi dụng thì như thế nào. Ta không hiểu ngươi trong Đông Phương phủ rốt cuộc có tài cán nào mà có thể hấp dẫn được hắn” – Nàng cũng hy vọng hắn giống như “người kia”, nhưng cũng không hy vọng hắn quá mức giống “người kia”.

-“Nếu như ngươi muốn gặp Tiểu Hình, vì sao lại phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ này.”

-“Ta đã từng gặp Đông Phương Hình Tôn, vào tám năm trước, từ lúc đó giờ phút nào ta cũng mong được gặp lại hắn. Chỉ có điều võ công cùng độc thuật của Đông Phương Hình Tôn không phải thứ có thể dễ dàng đối phó, cho nên ta phải cần một con mồi” – Vốn tưởng rằng võ công của nàng đã tiến bộ nhưng nàng không thể ngờ rằng võ công của Đông Phương Hình Tôn lại tiến bộ nhanh hơn nàng. Năm đó, nàng lại thua trong tay hắn – thua trong tay một tiểu hài tử mười tuổi. Điều này khiến cho nàng thực sự không thể tin được. Nếu như trên vai trái không có vết sẹo này, nàng sẽ ngỡ nó chỉ như một giấc mộng.

Nói cách khác là võ công của Tểu Hình lợi hại hơn người phụ nhân này sao? Nhưng Tiểu Hình thật sự có đến không? Khi bọn họ mang nàng đến đây thì hình như đã chuận bị sẵn mọi thứ, vậy thì hắn đến nơi này tất sẽ gặp nguy hiểm –“Tiểu Hình rốt cuộc là có kết oán gì với ngươi?”

-“Kết oán sao?” – Phụ nhân phất tay áo, cười mị hoặc –“Năm đó ta không chiếm được Đông Phương Thiển, vì thế hôm nay ta muốn con trai của hắn” – Tuy là người phụ nhân đó đang mỉm cười như trong mắt chẳng mang chút vui vẻ nào. Đông Phương Thiển tuy chết nhưng vẫn còn để lại con của hắn, đứa bé đó lớn lên y hệt như hắn vậy.

Gì ? Muốn Tiểu Hình sao? Nói cách khác là “Trâu già gặm cỏ non” sao?Qúy Như Ý quay quay đầu, cố gắng không nghĩ đến điều này -“Phụ thân đã qua đời của Tiểu Hình gọi là Đông Phương Thiển sao?” –Theo như đại tiểu thư Đông Phương Quyển thì nàng biết cha mẹ của Tiểu Hình đã mất từ tám năm trước….Chẳng lẽ người phụ nhân trước mặt này có quan hệ với cha mẹ của Tiểu Hình sao?

Trời! Đến tột cùng là hoàn cảnh như thế nào a!

-“Qua đời….” – Hai chữ này dường như tác động mạch đến người phụ nhân, nàng ta không cười nữa, quay mặt trừng mắt nhìn Qúy Như Ý –“Đúng vậy! Đông Phương Thiển đã chết, vì bảo vệ cho con tiện nhân kia nên chết. Nếu không phải hắn vì con tiện nhân ấy mà đỡ một kiếm của ta. Ta làm sao có thể thất thủ như thế được!!!

Lần đầu tiên băt gặp ánh mắt của hắn nàng đã trầm mê trước nụ cười và ánh mắt ấy. Khuôn mặt tuấn nhanh khiến cho nữ nhân điên cuồng nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác ôn nhu. Cho dù biết hắn đã có thê tử những nàng vẫn yêu hắn. Nàng cho tới bây giờ vẫn luôn có ý nghĩ muốn trở thành người nữ nhân mà hắn yêu. Nếu nàng đã muốn nhất định sẽ không từ thủ đoạn… cho dù phải giết bao nhiêu người nàng cũng không quan tâm.

Là bà ta—– giết phụ thân Tiểu Hình sao? Qúy Như Ý tựa hồ không thể thở nổi. “Tiện nhân” trong miệng người phụ nhân trước mắt không phải chính là mẫu thân Tiểu Hình a.

-“Cũng may là con tiện nhân ấy cũng không chịu nổi nên tự mình kết liễu tánh, đỡ cho ta phải bồi ả thêm một nhát kiếm. Ha ha!” -Người vô tình giết chết Đông Phương Thiển là nàng nhưng nhìn thấy Kinh Như Tuyết chết làm cho nàng cảm thấy vô cùng khoái chí. Nếu đúng lúc ấy Đông Phương Hình Tôn không xuất hiện thì nàng đã sớm ném thi thể của Kinh Như Tuyết cho dã lang nơi thâm sơn ăn rồi.Không bao giờ nàng muốn cho con tiện nhân đó được an táng cùng với Thiển.

Cười điên cuồng một hồi, người phụ nhân tiếp tục nói –“Tiểu tử Đông Phương Hình Tôn năm đó tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ mình, không biết tâm tình của hắn lúc đó như thế nào. Ha ha ha.”

Qúy Như Ý cắn môi nhìn về phía người phụ nhân. Thì ra cha mẹ của Tiểu Hình đã chết như vậy. Một người là vì muốn bảo vệ đối phương…người còn lại thì muốn đi theo đối phương. Chung thủy đúng là loại tình cảm khiến cho người ta ngưỡng mộ …. nhưng họ căn bản lại quên mất đứa con của mình. Người nữ nhân ấy quá yếu ớt, không thể chịu nổi khi người mình yêu ra đi trước mình một bước, cho nên cũng muốn theo sau, nhưng còn Tiểu Hình thì sao? Hắn tận mấy chứng kiến điều đó … lúc đó hắn có cảm giác như thế nào??

Bây giờ nàng có thể hiểu vì sao hắn lại sợ cô đơn như vậy. Người nữ nhân đang ở trước mặt căn bản chính là đã làm sai nhưng nàng cũng cảm thấy mẫu thân của Tiểu Hình cũng có một phần lỗi. Sai là vì tại sao bà ấy lại không có dũng khí để tiếp tục sống…… để nuôi dưỡng hai đứa con của mình.

-“Ngươi yêu Đông Phương Thiển sao?” – Tuy rằng người phụ nhân nàng không nói nhưng đại khái nàng cũng cảm thấy điều này.Biểu lộ điên cuồng … cho dù cười cũng giống như là đang khóc.

-“Yêu?” – Người phụ nhân khẽ run lên, ánh mắt mông lung nhìn vào phương xa.

-“Thiển là người tốt, cho dù có bất luận chuyện gì cũng đều ôn nhu mà chống đỡ” – Câu nói của tiện nhân ấy vẫn văng vẳng trong đầu nàng. Tình cảm chôn giấu trong suốt tám năm, lại bị một con nha đầu cướp mất.

Cũng bởi vì ôn nhu như thế mà năm đó, nàng bị rắn độc cắn , hắn đã hết lòng cứu chữa . Nhưng cho dù thế nào hắn cũng không bứt bỏ con tiện nhân ấy, nếu không có con tiên nhân ấy thì Thiển chính là của nàng. Cho nên, nàng đã giết tất cả những người có thể khiến hắn lo lắng, làm cho hắn chỉ thuộc về mình nàng, nhưng nàng không ngờ hắn lại vì bảo vệ con tiện nhân Kinh Như Tuyết ấy mà cả tánh mạng cũng không màng.

-“Người Đông Phương Thiển yêu không phải ngươi, mà là phu nhân của ông ta.” – Tuy là yêu nhưng Qúy Như Ý không đồng tình với cách yêu điên cuồng này. Yêu một người lại muốn cướp đoạt mọi thứ của đối phương sao? Muốn làm chúa tể của mọi thứ sao? Mặc kệ đối phương của yêu mình hay không sao?

Cho nên tình yêu đến từ hai phía mới là điều tuyệt vời nhất.

-“Nói bậy!!!” – Bàn tay thanh thúy ấy tát mạnh vào hai má của Qúy Như Ý. Người phụ nhân trừng mắt nhìn Qúy Như Ý –“Nếu không phải vì muốn dẫn Đông Phương Hình Tôn tới nơi này thì ta đã sớm một đao giết chết ngươi rồi.!”

Đau quá! Nhưng Qúy Như Ý cười toe toét. May mà trên mặt không ứ đọng lại máu a, nàng không hiểu vì sao người cổ đại rất hoan hỉ khi giết người lại có màu đọng lại trên miệng ? (Mik: tỷ có biết tình trạng hiện giờ của mình không? Tỷ còn nghĩ dc ba cái đó khiến muội … thật bái phục =.=)

-“Cho dù ngươi bắt được ta nhưng cũng sẽ không chiếm được Tiểu Hình.”

-“Thật sao?” – Người phụ nhân quay đầu về thân ảnh to lớn đang đứng trước cửa –“Vậy thì phải hỏi bản thân hắn thôi.”

***

Hắn xuất hiện tựa như một người kỵ sĩ vậy, tuy trong nội tâm cảm thấy hắn nhất định sẽ đến cứu nàng nhưng thật sự khi nhìn thấy được hắn, nàng lại sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm.

***

-“Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là ngươi a.” – Từng bước một đi vào phía trong. Đông Phương Hình Tôn liếc mắt nhìn về người phụ nhân. Tám năm trước ả ta hủy diệt cả nhà hắn, làm cho hắn phải một mình chống đỡ Đông Phương phủ khi chỉ mới 10 tuổi.

-“Ngươi cư nhiên vẫn còn nhớ rõ ta sao?” – Người phụ nhân cười một tiếng, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đông Phương Hình Tôn. Dung mạo thanh tú, làm da trắng nõn, giữa hai hàng lông mày còn có nốt ruồi chu sa mà chỉ có nam tử ở Đông Phương gia tộc mới được thừa hưởng. Tám năm trước hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử, nhưng hắn của ngày hôm nay quả thật là giống Thiển, giống như Thiển lúc còn trẻ vậy.

Mà chỗ bất đồng giữa hai người chính là thần thái lạnh lùng của hắn- khác hẳn với sự ôn nhu vui vẻ của Thiển.

-“Nhớ rõ.” – Dung mạo của ả ta vẫn không khác biệt gì mấy. –“Ngươi đánh nàng sao?” – Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang sưng đỏ của Qúy Như Ý, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn người phụ nhân. Hắn không ngờ Như Ý lại bị bắt đi ngay trong Đông Phương phủ. Sớm biết như thế, hắn sẽ không để nàng ngồi đợi một mình trong Ngự Hoa Viên.

-“Đúng, là ta đánh.” – Người phụ nhân nói –“Nếu ngươi không muốn con nha đầu này bị thương thì tốt nhất nên thành thật nghe lời.”- Vừa nói, người phụ nhân rút thanh kiếm bên người, kề sát vào cổ Qúy Như Ý.

Hơi lạnh của kim loại ghé sát vào cổ nàng, khiến cho tâm nàng đột nhiên hoảng sợ. Không phải thật sự là có ý định giết nàng a… Đối với việc sinh tử .. không thể phủ nhận, nàng sợ chết. Loại tình huống này căn bản trong sinh hoạt không có khả năng xảy ra, nhưng hôm nay lại thật sự xảy ra với nàng. Mà tình huống này, nàng chỉ là con mồi, người mà phụ nhân kia muốn đối phó chính là Tiểu Hình. Nói cách khác, Tiểu Hình trong tình cảnh này còn nguy hiểm hơn nàng.

-“Người hạ độc Huyết Hồng Liên trên người Bối Nhi là ngươi sao?”- Đông Phương Hình Tô nhếch môi, lạnh lùng hỏi. Bên trong Băng Minh Cung, người có thù oán với hắn cũng chỉ có ả ta.

-“Không sai, là ta làm” – Người phụ nhân không chút khách khí mà thừa nhận –“Nếu có thể giải được độc của Huyết Hồng Liên, xem ra quả thật là không tầm thường.”

-“Ngươi muốn như thế nào?” – Một phong thư được đưa đến Đông Phương phủ, bảo hắn phải một thân một mình đến đây. Ả ta tìm đến hắn, quả là nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để Như Ý bị tổn thương.

-“Ngươi thật sự không mang Thanh Viên Tiên cùng độc dược theo đúng như giao ước ghi trong thư không?” – Phụ nhân lo lắng nói. Dù sao thì đây là hai thứ nổi tiếng nhất của Đông Phương Hình Tôn trong giới võ lâm.

-“Đúng.” – Hắn đã đến, dựa theo đúng như những gì ghi trong thư.

-“Năm đó ngươi dùng Thanh Viêm Tiên đả thương vào vai trái của ta, hôm nay ta muốn đòi lại món nợ này của ngươi.” – Người phụ nhân vung tay lên, một tên hắc y nhân từ đằng sau đột nhiên xông đến, ném vào tay Đông Phương Hình Tôn một thanh chủy thủ.

-“Thế nào? Không dám sao?” – Người phụ nhân nhìn Đông Phương Hình Tôn cầm thanh chủy thủ, kiếm trong tay ả ta kề sát vào cổ Qúy Như Ý, khiến cho cái cổ trắng ngần của nàng bị xước thành một đường máu –“Nếu như ngươi không dám làm, ta đây sẽ….”

-“Chỉ bên vai trái thôi đúng không?” – Ước lượng thanh chủy thủ trong tay, Đông Phương Hình Tôn không chút chần chừ đâm thẳng vào vai trái của chính mình. Máu tuôn ra nhuộm đỏ chiếc áo choàng màu lam nhạt.

Nhiều máu quá! Qúy Như Ý nhìn chằm chằm vào vết thương đang không ngường đổ máu của Đông Phương Hình Tôn…. vết thương trên cổ của nàng hiện tại cũng không còn cảm giác gì nữa. Hắn tại sao lại phải đồng ý, vì cái gì lại không phản kháng? Tại sao lại tự đâm vào vai của chính mình….. Là vì nàng sao? Hắn không muốn để cho nàng bị thương sao? Máu trên vai hắn vẫn từng giọt từng giọt nhiễu xuống khiến lòng nàng đau như cắt.

Người phụ nhân khẽ giật mình –“Ngươi sợ nàng ta bị tổn thương sao?” – Nàng hận, vì cái gì mà hắn không chỉ giống dung mạo của phụ thân hắn nhưng ngay cả điểm này cũng giống hệt.

-“Đúng.” – Hắn khẳng định nói.

-“Ngươi thật sự yêu nàng ta sao?” – Người phụ nhân hỏi… cũng giống như năm đó nàng chỉa mũi kiếm vào Kinh Như Tuyết mà hỏi Đông Phương Thiển vậy.

***

-“Đông Phương Thiển, hôm nay ta muốn giết chết Kinh Như Tuyết” – Tám năm trước, nàng đã từng nói như thế với Đông Phương Thiển.

-“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi có cơ hội sao?”

-“Nếu như ta thật sự có thế làm?”

-“Vậy thì ta sẽ dùng cả tánh mạng của ta để bảo vệ cho nàng.”

-“Ngươi thật sự yêu Kinh Như Tuyết sao?”

-“Đúng.”

Câu trả lời của hắn làm cho nàng không cách nào phản bác được……

***

-“Đúng” – Đông Phương Hình Tôn trả lời một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của người phụ nhân. Cũng câu trả lời như vậy, tám năm sau nàng lại nghe được từ chính miệng đứa con của hắn.

-“Cho dù ta muốn lấy tánh mạng của ngươi luôn sao?” – Vì cái gì mà nam nhân của Đông Phương Gia đều yêu nữ nhân của mình như thế.

-“Nếu như ngươi có thể đảm bảo cho Như Ý được bình an, ta có thể đem mạng của ta cho ngươi.” – Đông Phương Hình Tôn nói không chút chần chừ. Tánh mạng của bản thân, hắn căn bản chưa từng quan tâm đến.

Không thể được! Không thể được! Không có người nam nhân nào như vậy! Người phụ nhân không cam lòng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Hình Tôn. Một Đông Phương Thiển là đủ lắm rồi, hiện tại con của hắn cũng giống như vậy. Hắn rất giống Thiển, thật sự rất giống….

-“Tốt lắm! Ta muốn mạng của ngươi!” – Người phụ nhân oán hận nói.

Tiểu Hình – Hắn thật sự có ý định kết thúc sinh mạng của bản thân sao? Qúy Như Ý hoảng sợ nhìn Đông Phương Hình Tôn, hắn bảo vệ nàng .. nàng có thể hiểu. Nhưng việc bảo vệ như vậy nàng không chấp nhận!!! Nếu hắn dùng tánh mạng của mình để đổi lấy cơ hội để nàng sống sót thì hắn nghĩ nàng sẽ vui vẻ sao?

-“Ngươi!!! Cái tên ngu ngốc này, ta không cho phép ngươi chết!!” – Nàng hét lên, căn bản không quan tâm đến thanh kiếm đang kề trên cổ của mình –“Ngươi có biết hay không, nếu ngươi chết, ta cũng sẽ chết theo ngươi!!!” – Đúng vậy, rốt cuộc nàng cũng không lừa được chính mình nữa rồi……. Nàng thương hắn, yêu hắn thật sự, nàng bây giờ cũng có thể hy sinh tính mạng của mình cho hắn.

Hắn ngây thơ nhưng cũng đầy mê hoặc, còn có cả bản tính cố chấp của hắn khiến cho nàng như rơi vài thế giới của hắn. Yêu thương hắn, đồng nghĩa với việc nàng phải từ biệt thế giới mà mình lớn lên trong suốt 18 năm qua. Cha mẹ nàng, bạn hữu nàng… tất cả mọi sự vật quen thuộc đều không có khả năng được nhìn thấy nữa…

Nhưng nàng … nàng thật sự muốn ở bên cạnh hắn, muốn được ở cùng hắn. Muốn che chở mỗi lần hắn yếu ớt….. bảo vệ sự hồn nhiên của hắn ….

-“Nhưng ta chỉ hy vọng nàng có thể sống.” – Hắn nhìn nàng, mỉm cười nhưng không mang theo chút vui vẻ nào. –“Hiện tại ta có thể làm cho Như Ý có cảm giác an tâm tin cậy không?” – Hắn cầm chủy thủ trong tay, nhắm vào cổ mình …

An tâm cái đầu hắn! Hắn mà chết thì nàng an tâm cái nổi gì! –“Ta không cho phép! Ta không cho phép ngươi chết, ngươi có nghe không a! Ta không cho phép ngươi…”

Ba! Một hạt băng châu xẹt qua, nhắm vào tay của Đông Phương Hình Tôn cũng khiến cho Qúy Như Ý thất kinh

-“Thủy” – Một thanh âm trong trẻo vang lên, càng lúc càng gần.

-“Phu…. Quân.” – Người phụ nhân khẽ giật mình, sững sờ nhìn vào bóng người đang đi tới.

Qúy Như Ý nhìn theo bóng người đang tiến vào. Một nam nhân vận trường bào màu trắng, gương mặt nho nhã, mặc dù không thanh tú thoát tục như Đông Phương Hình Tôn nhưng lại rất ôn hòa. Hắn là trượng phu của người phụ nhân này sao? Là hắn vừa mới ngăn Tiểu Hình sao?

-“Chàng như thế nào….” – Người phụ nhân bất an nhìn trượng phu của mình. Rõ ràng là nàng đã phân phó cho thuộc hạ không cho phu quân biết được hành tung của nàng, nhưng sao phu quân có thể tìm đến được đấy?

-“Ta vì sao lại biết đúng không?” – Bội Song Minh nhìn xung quanh –“May là ta đã phái người theo dõi nàng, nếu không thật sự không biết là sẽ gây ra họa gì.”- Nếu hắn mà không kịp tới đây không biết nàng sẽ gây thêm tội nghiệt nào nữa.

Tuy rằng Đông Phương Hình Tôn trên giang hồ cũng không phải là người chi sĩ hiệ nghĩ gì, nhưng theo lời Thủy thì hắn biết nàng thật sự thiếu nợ Đông Phương gia rất nhiều.

-“Thủy, vì cái gì mà nhiều năm như vậy nàng vẫn không quên được Đông Phương Thiển.” – Bội Song Minh cười khổ, bất đắc dĩ nói. Tám năm qua hắn đã cố gắng làm cho nàng quên chuyện này nhưng không ngờ lại không thể làm được.

-“Đúng, là thiếp không quên được! Cho dù thành thân của chàng nhưng thiếp vẫn không có cách nào quên được Thiển!” – Kiếm trong này người phụ nhân khẽ run run, hét lớn về phía người bạch y nam tử -“Vì cái gì bọn họ có thể yêu nhau như vậy, loại tình cảm đó thiếp không cách nào chiếm được sao?” – Đông Phương Thiển cùng Kinh Như Tuyết là như thế, Phương Hi cùng Bối Nhi cũng vậy, giờ đến cả Đông Phương Hình Tôn cùng tiểu nha đầu này cũng thế!

Có lẽ … nàng không thể quên được Đông Phương Thiển là vì nàng ngưỡng mộ…. ngưỡng mộ tình yêu của Đông Phương Thiển và Kinh Như Tuyết lúc đó.

-“Vậy nàng không nghĩ tới ta sao? Ta yêu nàng, nhưng nàng lại bài xích tình cảm của ta. Trong lòng nàng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc trả thù Đông Phương gia, chưa từng quan tâm điều gì khác.”

-“Phu quân…. Chàng” – Thật là vậy chăng? Nàng vẫn cho rằng hắn vì mưu lợi nên mới lấy nàng.. trong tám năm qua, hắn chưa bao giờ nói yêu nàng.

-“Nàng rốt cuộc vẫn chưa hiểu lòng ta.” – Bội Song Minh tiến lại gần người phụ nhân –“Nếu ta không yêu nàng thì tại sao ta năm đó lại phải lấy nàng? Dù ta biết rõ trong lòng nàng luôn yêu một người, mặc dù người đó đã chết.”

Nguyên lại …. Là nàng đã bỏ lỡ tình yêu của chính mình. Tay của người phụ nhân run run, thanh kiếm cuối cùng cũng rơi xuống đất. Nàng muốn thứ của người khác, nhưng lại không biết bản thân đã có điều mình muốn bên cạnh…. Như vậy, suốt tám năm qua … nàng đã gây nên tội nghiệt gì…

-“Đông Phương Thiếu Chủ” – Nam nhân ấy dìu người phụ nhân đang hoảng hốt dậy, xoay người nhìn Đông Phương Hình Tôn –“Chuyện lần này của phu nhân tại hạ mong ngài bỏ qua. Còn về phần cái chết của song thân tám năm trước, tại hạ sẽ trả lại cho Đông Phương phủ một cái công đạo.”

-“Không cần …. Ta chỉ cần nàng ta đừng làm thương tổn đến Như Ý.” -Đông Phương Hình Tôn bước qua Bội Song Minh đến trước mặt Như Ý, giúp nàng cởi bỏ dây thừng. –“Như Ý … ta —–“

Oanh! Một quyền rất dứt khoát đánh thẳng vào bụng Đông Phương Hình Tôn, làm cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn (Mik: ặc ặc .. ta dịch đến khúc này cũng xém bị lừa … cứ nghĩ sẽ có một màn tình củm lắm .. ai dè tỷ “ra tay” ác quá .. người ta còn đang bị thương mà tỷ không lưu tình tí nào =.=)

-“Ngươi có biết vừa rồi ngươi rất ngu ngốc không a.!” – Qúy Như Ý không ngăn được bản thân tức giận –“Ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân a, dùng tánh mạng của mình để đổi lấy tánh mạng của ta, ngươi cho rằng như vậy ta sẽ vui vẻ tiếp tục sống sao? Đúng vậy, ta sợ chết, nhưng ta càng không chấp nhận việc ngươi chết, ngươi có biết không!” – Vừa rồi do trái tim nàng như muốn ngừng đập vì lo lắng nên hiện giờ phải hảo hảo mà phát tiết ra (Mik: tỷ không chữa thương cho ca ca sao mà còn phát tiết >”

10. Chương 10: Chương Thứ Mười

Yêu chàng, là chàng suy? Hay là thiếp suy? Tóm lại, sau năm mươi năm nữa, chàng nhất định sẽ bị thiếp chèn ép. Tuy thiếp hay có cảm giác mình thiệt thòi nhiều điểm nhưng thiếp sẽ không tính toán bởi tình yêu cơ bản đã không công bằng nhưng cũng phải nói ai bảo thiếp không may đã yêu thương chàng…..
____

-“Ta muốn đi Hàn Châu” – Tại Linh Hiên, Qúy Như Ý kéo Đông Phương Hình Tôn ra khỏi giấc ngủ trưa, lớn tiếng tuyên bố.

-“Hàn Châu?” – Đông Phương Hình Tôn dụi dụi mắt, hắn chỉ mới ngủ được một nửa đã bị gọi dậy nên có điểm chưa tỉnh táo. –“Nàng đi đến đó để làm gì?” – Nơi này là Lạc Dương nếu đi đến Hàn Châu cũng không phải là đọan đường ngắn.

-“Đi tìm Quân Huyễn Tuyết…. Ách … Sai rồi, chính xác là đi tìm vị cô nương mà Quân Huyễn Tuyết muốn kết hôn kia.” – Nàng giải thích, bàn tay theo thói quen vuốt ve mái tóc dài của hắn.

Hắn nhíu mày, chờ nàng tiếp tục giải thích. Quân Huyễn Tuyết tuy cũng là một người nổi danh trong võ lâm nhưng hắn lại chưa từng gặp qua người đó.

Thứ nhất, từ đây đến Hàn Châu cũng khá xa. Thứ hai, Quân Huyễn Tuyết với hắn cũng không phải là người thích xuất môn. Bởi vậy hắn cũng chỉ nghe qua danh của Quân Huyễn Tuyết mà thôi.

-“Chàng còn nhớ rõ không? Ta đã từng nhắc đến một người bạn tên là Lương Uyển Uyển. Ta vì đi tìm nàng ấy nên mới vào Đường Triều.” – Nàng lấy lược ra, bắt đầu chải tóc cho hắn. Trong nửa tháng qua, nàng đã tận dụng mọi thời gian để giúp hắn hiểu được lai lịch của nàng, mất khá lâu hắn mới tin những điều nàng nói.

-“Mà bây giờ vị cô nương mà Quân Huyễn Tuyết muốn kết hôn nghe nói được gọi là Lương Uyển Uyển, cho nên ta muốn đi Hàn Châu tìm Quân Huyễn Tuyết để xác nhận.”

-“Lương Uyển Uyển sao?”- Hắn nhướn mày . Đối với cái danh tự này hắn cũng đã khá quen thuộc, bởi vì nàng ta mà Như Ý mới muốn rời khỏi hắn. –“Ta không chuẩn.” – Hắn vừa cự tuyệt vừa kéo tay nàng xuống.

-“Vì cái gì?” – Nàng phồng má nhìn hắn. Vốn nghĩ rằng hắn sẽ vui vẻ mà chấp thuận, không nghĩ rằng hắn sẽ cự tuyệt nàng.

-“Nàng đã nói là cả đời này nàng sẽ ở lại Đông Phương phủ.”

-“Nhưng ta chỉ đi Hàn Châu tìm Uyển Uyển để xem nàng ấy có thật là đang ở cổ đại không thôi sau đó cũng sẽ trở về ngay.

-“Chính là ta không thích nàng đi gặp cái cô nương tên Uyển Uyển kia.” – Hắn chỉ sợ nàng sẽ đi rồi sẽ không trở lại bên cạnh hắn nữa. (Mik: hix .. muội kết Hình ca quá )

-“Nhưng nàng ta là bạn hữu của ta a!” – Cho dù là hắn ghen nhưng cũng sai đối tượng rồi.

-“Như Ý, nàng không cần đi gặp bọn họ được không?”

Ánh mắt của bé nai con Bambi, vẻ mặt kỳ vọng như thể nếu nàng không đáp ứng chuyện này sẽ phạm phải tội ác tày trời khiến cho người ta như muốn đem cả thế giới tặng cho hắn luôn vậy. (Mik: =.=)

Qúy Như Ý trong lòng thầm lắc đầu, xem ra cả đời này nàng nhất định sẽ bị bộ dạng này của hắn sai khiến mất thôi.

***

Thật sự là sai khiến được nàng sao? Có mới —- là lạ! Tuy trước mặt hắn nàng có biện pháp nói “không” nhưng sau lưng thì âm thầm trốn đi. Nhìn Đông Phương Phủ dần dần xa khuất, Qúy Như Ý thè lưỡi. Vì muốn gặp Uyển Uyển nàng đành phải xin lỗi Tiểu Hình vậy. Chỉ là không biết Tiểu Hình có nhìn thấy bức thư tín nàng đặt lại trên bàn không nữa.

A !!! Hàn Châu ! Nàng đến đây.!!!

***

Hàn Châu – Tuyết Hàn Sơn Trang.

-“Các ngươi thật sự xác định là Như Ý đang ở tới gần Hàn Châu sao? Không phải các ngươi nói là nàng ở Lạc Dương sao?” – Bên trong Tuyết Vân Hiên, Uyển Uyển phi thường cao hứng. Vào cổ đại được bốn tháng, sau lần đào hôn trước nàng vô tình gặp được hai tiểu thần tiên này nên mới được biết là Như Ý vì tìm nàng nên cũng đã đến Đường Triều.Chỉ có điều là do vận khí của Như Ý đen đủi nên chưa bắt đầu tìm người đã bị thất lạc.

-“Đương nhiên không phải là do chúng ta lười biếng nên mới nói vậy!” – Hai tiểu thần tiên khẳng định. Nàng Uyển Uyển này cũng quá xem thường tiên thuật của bọn họ. Tuy là hiện tại bọn họ không thể sử dụng được nhiều nhưng vẫn có thể tìm được người.

-“Thật sao?” – Ánh mắt vẫn hoài nghi nhìn hai tiểu thần tiên.

Qúa … là coi rẻ bọn họ a! –“Thanh Tiên, ngươi nhìn lại xem Qúy thí chủ đang ở nơi nào.” –Tiểu Bạch Tiên vận y phục màu hồng nuốt miếng bánh bí đỏ đang nhai trong miệng xuống, quay đầu gọi huynh trưởng.

-“Hảo.” – Tiểu Thanh Tiên cầm lấy một chiếc máy tính nhỏ trong lòng bàn tay, nhập dữ liệu cơ bản của Qúy Như Ý vào. Những năm nay, không chỉ có loài người mới tiến bộ về mặt công nghệ mà thần tiên cũng có nhu cầu hiện đại hóa a-“Rất gần” – Tiểu Thanh Tiên nhìn vào số liệu trong chiếc máy - “Gần như vậy, hình như là đang ở đây…”

-“Uyển Uyển!” – Một tiếng kêu to cắt nàng lời nói của Tiểu Thanh Tiên khiến cho Tiểu Bạch Tiên đang ở bên cạnh giật mình mà té khỏi ghế.

Bọn họ không nhìn lầm chứ, vì cái gì mà Qúy thí chủ lại ở trong Tuyết Hàn Sơn Trang?!

-“Như Ý” – Uyển Uyển đang ở bên trong cũng nhanh chóng chạy ra ôm lấy nàng, chưa hết vui mừng nói –“Như Ý, thật là cậu sao?” – Không phải nằm mơ a, tuy là hai tiểu thần tiên kia nói Như Ý đang đến Hàn Châu nhưng không ngờ lại có thể được gặp mặt nhanh như vậy.

-“Cậu làm sao tìm đến được đây?” – Uyển Uyển kích động hỏi

-“Bởi tớ nghe nói Quân Huyễn Tuyết muốn kết hôn với một người tên Uyển Uyển, tớ không biết có phải là cậu không cho nên mới tìm đến nơi này.”- Thật sự là không tin được có thể tìm được nàng ấy –“Vừa rồi đứng trước cửa của Tuyết Hàn Sơn Trang,đang không biết là làm sao để vào may mà gặp được nhà hoàn Tiểu Miên của cậu.Nàng ta vừa nghe tên của tớ đã lập tức dẫn tớ vào đây.” – Qúy Như Ý chỉ vào Tiểu Miên đang đứng cạnh cửa.

Uyển Uyển gật đầu , bởi vì nàng sớm đã nói tên Như Ý cho toàn bộ những người trong sơn trang biết rồi.

-“Đúng rồi Uyển Uyển, tại sao hiện giờ cậu vẫn chưa trở về hiện đại? Cậu thật sự là có ý định gả cho Quân Huyễn Tuyết rồi ở lại cổ đại luôn a.” – Sau khi vui vẻ vì cuối cùng cũng đã được gặp mặt, Qúy Như Ý đột nhiên nhớ ra vấn đề quan trọng cần hỏi . Bây giờ đã qua hơn một trăm ngày rồi nhưng Uyển Uyển vẫn còn ở Đường Triều.

-“Đúng, tớ quyết định ở lại cổ đại” – Uyển Uyển gật đầu. –“Tuy là rất xin lỗi bố mẹ cùng tiểu đệ ở đó nhưng tớ không có cách nào rời bỏ Huyễn Tuyết. Tớ nghĩ cả đời này cũng không tìm được người nào có thể yêu mình như vậy.” – Bởi vì yêu, cho nên mới hiểu được thế nào là quý trọng… vì thế nên nàng muốn quý trọng mặc dù cũng có lúc nó sẽ biến mất …….

-“Oa, cậu cũng ở lại Đường Triều a.” – Qúy Như Ý vui mừng nói.

Cũng sao? Chẳng lẽ là –“Như Ý, cậu cũng quyết định ở lại đây luôn sao?”

-“Qúy thí chủ cũng muốn ở lại Đường Triều luôn sao?”

Ba miệng một lời đều thất thanh kêu lên…..

Là Tiểu Thanh Tiên và Tiểu Bạch Tiên! Qúy Như Ý lúc này mới nhìn thấy hai tiểu thần tiên bên cạnh. Rất tốt, nàng hiện tại cũng tìm được người để phát tiết rồi.

-“Xem ra các ngươi cũng không tệ lắm!” – Hai tay chống nạnh, Qúy Như Ý đi đến trước mặt hai tiểu thần tiên, vẻ ngoài thì cười tươi nhưng trong nàng đang rất là tức giận. Nhìn hai cái tiểu thần tiên miệng thì đầy thức ăn, người thì mập mạp, thật sự là làm cho người ta tức điên mà.

-“Không có đâu” – Hai tiểu thần tiên cười mếu. –“Qúy thí chủ, ngươi không biết là chúng ta tìm ngươi cực khổ đến thế nào đâu.” – Vì cái gì mà Qúy thí chủ lại tìm đến đây nhanh như vậy, bọn họ còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt a.

-“Các ngươi tìm ta rất vất vả sao?” – Với cái bộ dáng đang ăn uống no say của bọn họ với mấy cái lời nói này thật làm cho người ta muốn tin cũng không tin được.

-“Đúng a!” – Hai tiểu thần tiên gật đầu khẳng định . Cho dù là không có thì cũng đành nói có bằng không cũng sẽ bị Qúy thí chủ đánh cho cực kì thảm a.

-“Bốp ! Bốp!” – Hai tiếng bạo lực không chút thương tình nào giáng xuống đầu hai tiểu thần tiên –“Có mới là lạ! Các ngươi có biết lúc đó có thể khiến ta chết đói ở cổ đại luôn không.”

Đau quá! Hai cái tiểu thần tiên ôm lấy đầu. Một thời gian ngắn không gặp, xem ra Qúy thí chủ vẫn chưa hiểu được thế nào là đạo lý “tôn trọng thần tiên.” , mà hết lần này đến lần khác thủ tục của Thiên giới luôn quy định –“Không thể dùng tiên thuật làm hại đến nhân loại” khiến cho bọn họ giống như là tay không vũ khí vậy.

-“Đó chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.” – Thật sự là nằm ngoài ý muốn, hai người bọn họ không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện như thế này.

-“Còn dám nói.” – Qúy Như Ý giơ tay lên.

-“Như Ý, chờ một chút” – Uyển Uyển kịp thời ngăn động tác của Qúy Như Ý lại khiến chi hai tiểu thần tiên kia cảm động vô cùng. Qủa nhiên Lương thí chủ tốt hơn nhiều.

-“Cậu mới vừa nói là cậu cũng muốn ở lại Đường Triều sao?” – Uyển Uyển hỏi rõ nghi hoặc trong lòng. Như Ý ở lại Đường Triều này có phải là cùng lý do với nàng không? Bởi vì tìm được người mình yêu nên quyết định cả đời ở lại cổ đại không thuộc về mình này sao?

-“Đúng a.” – Qúy Như Ý cười trả lời –“Tớ cuối cùng cũng tìm được một nửa của mình rồi, cũng là do không cẩn thận nên đã giẫm trúng “bom” tình yêu nên nên bây giờ mới quyết định ở lại đâu.” – Có một số sự việc chỉ có thể do mệnh trời sắp đặt.

-“Nói như vậy hai chúng ta đều ở lại Đường Triều sao?” – Uyển Uyển hưng phấn nói.

-“Đúng vậy, có thể làm bạn bè cả đời của nhau.” – Các nàng có thể tiếp tục làm bạn ở tại cổ đại này rồi.

***

-“Đúng rồi, “cục nợ” của cậu tên là gì?” – Uyển vừa bảo tất cả tạp nhân lui ra ngoài để hai nàng có thể tâm sự với nhau.

-“Đông Phương Hình Tôn.” – Qúy Như Ý ngồi ở mép giường bên cạnh, vỗ vỗ tấm chăn mỏng.

Sao? –“Là Đông Phương Hình Tôn sao?” –Miếng bánh trên tay của Uyển Uyển nhất thời rơi xuống. –“Cậu nói người cậu yêu là người thấy chết mà không cứu – lãnh huyết “Tà Y” Đông Phương Hình Tôn sao?” –Danh tiếng của hai người kia và Huyễn Tuyết trong chốn võ lâm nàng cũng từng nghe Minh Nguyệt nói qua. Lúc trước là vì Minh Nguyệt muốn lấy cắp vũ khí nổi tiếng của Đông Phương Hình Tôn còn nàng là vì sợ hãi việc thành thân cùng với Huyễn Tuyết nên đã cùng nhau trốn đến Lạc Dương.

-“Thấy chết mà không cứu ? Lãnh huyết vô tình sao?” – Qúy Như Ý nhíu đôi lông mày thanh tú lại .Mặc dù Tiểu Hình cũng có chút lãnh huyết a, có điều gần đây cũng tốt hơn rất nhiều –“Anh ta tính rất trẻ con, không giống như người bên ngoài đồn đại. Nếu cậu thật sự có thể gặp anh ta, cậu sẽ thấy anh ấy kỳ thật rất đáng yêu.” – Vẻ mặt nàng đang rất say mê tiếp tục nói không ngừng. Nhắc đến Tiểu Hình thì hiện tại không biết hắn như thế nào, huống hồ ở cổ đại này thật sự không có điện thoại nên không thể liên lạc ở mọi nơi được. (Mik: thiếu nữ đang iu quả là có khác =,=)

Aiz, đây chính là điển hình của nữ nhân đang yêu. Uyển Uyển trợn mắt nhìn Như Ý, đột nhiên Tiểu Miên vẻ mặt bối rối chạy vào phòng.

-“Tiểu thư, không tốt rồi.”

-“Chuyện gì vậy?” – Uyển Uyển đỡ lấy Tiểu Miên hỏi. Nếu nàng không nhanh chóng chặn nàng ta lại, nha hoàn này rất có thể tông thẳng vào tường a. –“Chuyện gì xảy ra sao?” – Nàng rất hiếm khi thấy Tiểu Miên hoảng sợ như vậy.

-“Người đó …” – Tiểu Miên nặng nề thở -“Đông Phương Hình Tôn đến đây….”

-“Ngươi nói Đông Phương Hình Tôn đến Tuyết Hàn Sơn Trang sao?” – Qúy Như Ý đang ngồi ở mép giường cũng nhảy dựng lên, chạy vội tới trước mặt Tiểu Miên. Chỗ ngồi của nàng còn chưa nóng mà Tiểu Hình đã đuổi tới đây rồi sao? Nàng cũng biết là hắn nhất định sẽ đuổi theo nhưng không nghĩ là nhanh như vậy.

-“Đúng ạ!” – Tiểu Miên gật đầu –“Hơn nữa hắn còn….”

-“Còn thế nào…?”

-“Gặp phải Gia, hai người đó sắp đánh nhau.” – Tiểu Miên trong lòng sợ hãi như nhìn thấy khủng bố vậy.

Nói cách khác ————“Có thể chứng kiến một cuộc luận võ sao?” Hai nữ nhân còn lại đồng thanh nói, sau đó lại chăm chú nhìn nhau. Không hổ danh là bạn bè, cả suy nghĩ cũng giống nhau. (Mik : =.=) Dù sao đây cũng là cuộc luận võ của hai đại cao thủ trong chốn võ lâm, cho dù có bạc cũng chưa chắc mua được vé vào cửa.

-“Tiểu Miên, bây giờ bọn họ đang ở nơi nào.” – Uyển Uyển hỏi.

-“Ngoài cửa ra vào ở Thiên Thủy Các.”

-“Hảo, bây giờ chúng ta sẽ đến Thiên Thủy Các.”

Chúng ta sao? –“Tiểu thư? Em cũng phải đi sao?” – Tiểu Miên sợ hãi hỏi. Nếu là đi rồi … nàng không biết còn mạng để quay lại Tuyết Vân Hiên không nữa.

-“Đương nhiên a.” – Uyển Uyển đáp. –“Cơ hội này khó có thể có được, chúng ta làm sao có thể bỏ qua.”

Nhưng vấn đề là nàng lại rất muốn bỏ qua a.

-“Đúng rồi Tiểu Miên. Đừng quên mang điểm tâm đến, chúng ta có thể vừa xem vừa ăn điểm tâm a.”

Có thể vừa xem vừa ăn sao? Có lầm không a!

***

-“Ngươi thật sự không muốn giao Như Ý ra đây sao?” – Đông Phương Hình Tôn đánh giá người trước mặt. Người trước mắt cũng khá xinh đẹp với hai hàng lông mày dài nhỏ, chiếc mũi tao nhã thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận, cùng với đôi mắt phượng tinh tế. (Mik: Mik có liên tưởng đến vẻ đẹp của mỹ thiếu nữ =.=)

Quân Huyễn Tuyết, cái tên này hắn đã từng nghe qua từ năm năm trước, một trong những “Kiếm Thần Y.”

-“Ta căn bản chưa từng gặp qua nàng ta.” – Quân Huyễn Tuyết lạnh lùng trả lời. Như Ý, có phải cái tên mà Uyển Nhi vẫn thường hay nhắc đến không? Nếu đúng thì nàng ta với Đông Phương Hình Tôn có quan hệ gì? (Mik: lão bà của Hình ca ca đó *hắc hắc*)

Hắn và Đông Phương Hình Tôn trước nay đều là nước sông không phạm nước giếng nhưng lần này Đông Phương Hình Tôn lại đến Tuyết Hàn Sơn Trang để đòi người.

-“Ngươi thật sự không giao sao?” – Đông Phương Hình Tôn nheo mắt, trong tay áo trượt ra một thanh nhuyễn tiên* màu xanh. Đó cũng chính là Thanh Viêm Tiên nổi danh của Đông Phương Hình Tôn, đối với đối thủ mạnh như Quân Huyễn Tuyết thì hắn không thể không dùng đến

*nhuyễn tiên:Mik xin nói sơ qua về vũ khí của Đông Phương Hình Tôn. Đó chính là một sợi dây xích , được xem là 1 trong 18 loại binh khí cổ truyền. Về cấu tạo thì nó không giống như loại dây xích thông thường, mọi mọi người có thể tham khảo hình bên dưới ^^

-“Ta căn bản là không có người để giao cho ngươi.” – Thanh kiếm trong tay của Quân Huyễn Tuyết cũng đồng thời được rút ra khỏi vỏ, chỉ có điều đối thủ là Tà Y Đông Phương Hình Tôn nên hắn cũng biết không thể nắm chắc phần thắng

Chiến sự nơi đây diễn ra rất căng thẳng. Tuy nhiên cách đó không xa lại xuất hiện ba thân ảnh đang lén lút nấp sau tảng đá.

-“Tiểu thư, hay là chúng ta về đi.” – Tiểu Miên chịu không nổi đành phải nhắc nhở lần nữa, nàng hiện tại bây giờ cả đứng còn không vững.

-“Gấp cái gì, bọn họ còn chưa bắt đầu đánh a.” – Uyển Uyển vừa ăn điểm tâm vừa nói. Nàng đến đây vì rất muốn xem kịch hay chỉ tiếc là hai cái Mộc Đầu Nhân ở đằng đó vẫn đứng yên không nhúc nhích a.

-“Đúng vậy.” – Qúy Như Ý cũng phụ họa theo. Ở khoảng cách này chỉ có thể thấy được thân hình của hai người đó, căn bản không thể thấy rõ tướng mạo–“Uyển Uyển, “cục nợ” của nhà cậu vóc người đúng là đẹp không sai mà.” – Nàng cảm thán nói.

-“Ngô…” – Uyển uyển nuốt miếng điểm tâm đang ngậm trong miệng xuống nói –“Tớ vốn nghĩ là Huyễn Tuyết đã gầy lắm rồi, không ngờ Đông Phương Hình Tôn càng khoa trương hơn.” – Qủa nhiên là núi cao còn có núi cao hơn.

-“Đúng vậy, tớ luôn nói là Tiểu Hình thật sự rất gầy, hiện tại mục tiêu của tớ là trong vòng nửa năm phải vỗ béo anh ta lên 5 kg.” (Mik: tội nghiệp ca ca =.=)

-“Đúng là nên như vậy.” – Uyển Uyển đồng tình gật đầu –“Đúng rồi, vũ khí mà “cục nợ” nhà cậu đang cầm chính là Thanh Viêm Tiên sao?” – Nàng còn nhớ rõ Minh Nguyệt đã từng nói sơ về hình dáng của nó.

-“Đúng a. Sao vậy?” – Nhìn bộ dáng của Uyển Uyển hình như rất hứng thú với Thanh Viên Tiên.

-“Ở cổ đại này tớ có một người bạn tên là Minh Nguyệt, nàng cùng với Nhị ca của nàng đánh cuộc là xem ai ăn cắp được vũ khí của Huyễn Tuyết, Đông Phương Hình Tôn và Thiên Vô Thiện. Cho nên nếu có thể, tớ hy vọng đến lúc đó cậu có thể cho Minh Nguyệt mượn Thanh Viêm Tiên của Đông Phương Hình Tôn vài ngày để nàng thắng cược.”

-“Không vấn đề.” – Hai người trong lúc rảnh rỗi vẫn còn nói chuyện phiếm dường như quên mất Tiểu Miên đang trạng thái chết cứng sau lưng. Làm sao bây giờ, Gia cùng Đông Phương Hình Tôn đã bắt đầu đánh nhau. Tiểu Miên cất lời một cách khó khăn nhắc nhở -“Tiểu thư … cái kia … Gia cùng Đông Phương Hình….”

-“Oa, bọn họ đã bắt đầu đánh nhau a.”

-“Một người sử dụng kiếm, một người sử dụng xích , không biết ai lợi hại hơn a.” (Mik: muội bó tay =.=)

-“Hẳn là cũng không kém nhau đâu, có điều trước kia chưa bao giờ nghe nói hai người bọn họ từng luận võ.”

-“Trời! Tiểu Hình có thể nhảy cao được như vậy sao, tớ lần đầu tiên trong thấy đấy.”

-“Tớ cũng lần đầu tiên chứng kiến Huyễn Tuyết có thể múa những động tác như trong phim vậy.”

Thanh âm hưng phấn vẫn tiếp tục vang lên.

Tiểu Miên có cảm giác dường như muốn té xỉu. Rõ ràng đây là chuyện liên quan đến sinh tử mà tiểu thư cùng với Qúy cô nương lại hưng phấn như vậy sao? Thậm chí hai người bọn họ còn vừa ăn vừa xem nữa….

-“Tiểu thư…” – Nàng khó khăn nói.

-“Ách?”

-“Em nghĩ em …. Em…”

-“Cái gì?” – Hai người đều đồng loạt quay nhìn Tiểu Miên

-“Sắp…. té xỉu …”

-“Phanh!” – Một tiếng ngã không tính là quá vang của Tiểu Miên cũng đã thành công làm cho trận đánh nhau ấy ngừng lại.

***

Chuyện Tiểu Miên ngất xỉu trong cả Tuyết Hàn Sơn Trang này cũng chỉ có Như Ý và Uyển Uyển là cảm thấy không đúng lúc.

-“Tiểu Hình, chàng đừng ôm ta chặt như vậy a.” – Bên trong Thiên Thủy Các , Qúy Như Ý không chịu được đành phải kêu lên. Cổ nhân không phải rất phong kiến sao ? Vì cái gì mà Tiểu Hình lại chẳng kiêng nể mọi người đang có mặt ở đây mà ôm lấy nàng? Nhất là bây giờ, có thể trông thấy Uyển Uyển đang nháy mắt về phía nàng, vẻ mặt như đang xem kịch vui vậy.

-“Như Ý, nàng tại sao lại một mình rời khỏi Đông Phương Phủ?” – Đông Phương Hình Tôn dựa đầu lên vai Như Ý, bàn tay đang ôm lấy eo của nàng càng xiết chặt hơn. (Mik: ôi “tình củm” .. quá là “tình củm.” .. ngưỡng mộ Hình ca ca quá ^^)

-“Ta có để lại thư tín cho chàng a.” – Thật sự là ôm rất chặt khiến cho nàng thở không nổi.

-“Nhưng rõ ràng là nàng đã đáp ứng ta sẽ không đi tìm người” – Nàng rời đi thiếu chút nữa là làm hắn phát điên lên mất, nếu không phải nhìn thấy bức thư nàng để lại, ắt hẳn giờ phút này đại khái là hắn đã lật tung cả thành Lạc Dương lên rồi.

Nàng chỉ là không thể cự tuyệt a. Qúy Như Ý nhỏ giọng nói thầm. Dù sao với cái ánh mắt của chú cún bị bỏ rơi ấy nàng thật sự rất khó có thể không đồng ý.

-“Tiểu Hình, chàng thả ta ra trước đi.” – Nếu mà không nói, nàng rất có thể sẽ trở thành người đầu tiên tại Đường Triều chết vì thở không nổi a.

-“Không buông.” – Hắn kiên trì nói.

Hắn quả nhiên là đang sinh khí ! Qúy Như Ý duỗi hai tay, xoa xoa nhẹ lên lưng hắn –“Được rồi, đừng tức giận, lần sau nhất định ta sẽ không bỏ chàng mà đi như vậy nữa.” –Nàng trấn an, cùng lắm chỉ là lần sau không dùng phương pháp giống lần này được , tốt nhất là cứ đem hắn đi luôn là ổn.

-“Thật sự sao?” – Hắn lo lắng hỏi lại.

-“Đúng a.” – Nàng cam đoan –“Mau buông.” – Cho dù nàng thở không nổi thật nhưng dù sao cũng không muốn những người khác thấy cảnh này.

Đông Phương Hình Tôn chậm rãi buông hai tay đang ôm Qúy Như Ý ra –“Như Ý, ta rất nhớ nàng.” – Mấy ngày nay không được gặp nàng, khiến hắn thật sự rất nhớ nàng.

-“Láu lỉnh, ta cũng rất nhớ chàng” – Nàng vỗ vỗ hai gì mà trắng nõn của hắn. –“Tại sao chàng ra ngoài mà không bó tóc.” – Một mái tóc dài rối tung ở phía sau, tuy là rất đẹp , nhưng ở cổ đại này sẽ có người nghi ngờ là kẻ điên.

-“Ngoại trừ nàng ra ta không muốn ai chạm đến tóc của ta.” – Hắn thản nhiên nói.

-“Vậy chàng cũng có thể tự mình bó tóc a.”

-“Không biết.”

A? Không phải chứ? Qúy Như Ý bất đắc dĩ thở dài, một lần nữa hoài nghi không biết người nam nhân trước mắt này có thật sự 18 tuối hay không.

-“Được rồi, ta giúp chàng bó tóc.” – Nàng cầm cây lược luôn đem theo bên người ra giúp hắn chải tóc.

-“Oa.” – Uyển Uyển đang ở bên cạnh đã vội nhảy tới trước mặt Đông Phương Hình Tôn –“Như Ý, hắn rất đáng yêu a” – Uyển Uyển cảm thán nói

-“Đúng là đáng yêu.” – Qúy Như Ý không phủ nhận.

-“Chỉ có điều đôi mắt hắn có điểm yêu mị quá.” – Uyển Uyển tiếp tục bình luận.

-“Đó chính là điểm đặc biệt a.” – Nhiều thứ mâu thuẫn hợp lại, sẽ không làm người ta có cảm giác không ổn mà ngược lại, nó khiến cho người ta không nỡ dời mắt.

-“Hắn bây giờ nhìn rất giống Lenno nhà cậu a.”

-“Cậu cũng cảm thấy vậy sao.”

Một người đáp một người trả lời không hề để ý đến hai người nam nhân bên cạnh các nàng khóe miệng đều đang run rẩy (Mik: =,=)

-“Đúng rồi, nốt ruồi trên trán này là trời sinh sao?” – Uyển Uyển hiếu kì hỏi. Nếu ruồi chu sa thật xinh đẹp nha, trong một triệu người chưa hẳn là được một người giống vậy. Nếu không phải lão công tương lai bên cạnh nàng đang ghen thì nàng đã sờ lên mặt Đông Phương Hình Tôn rồi.

-“Cái đó là do trời sinh, nghe nói con trai trưởng trong Đông Phương gia đều có nốt ruồi như vậy.” – Tóc của Đông Phương Hình Tôn cũng vừa được nàng bó xong.

-“Nói vậy là về sau nếu cậu cùng Đông Phương Hình Tôn sinh hạ đứa con trai đầu tiên thì trên trán cũng sẽ có nốt ruồi như vậy sao?” –Hâm mộ a. Nhìn bộ dáng của Đông Phương Hình Tôn chắc chắc là tiểu hài tử về sai tuyệt đối xinh đẹp a, xem ra nàng nên cố gắng sinh một nữ nhi để sau này còn bắt nó làm con rể a.

Sinh ? Đông Phương Hình Tôn cùng Qúy Như Ý đều đồng thời sửng sốt.

-“Biểu lộ của hai người là sao a.” – Uyển Uyển nhìn bọn họ một cách kì quái –“Không phải là hai người chưa nghĩ đến việc thành thân chứ.” –Hẳn là không thể nào a, Như Ý cũng đã quyết định vì Đông Phương Hình Tôn mà ở lại cổ đại, nên hẳn là cũng phải nghĩ tới hôn sự cùng với Đông Phương Hình Tôn a.

Thật sự là không có nghĩ tới. Qúy Như Ý trừng mắt. Cho tới nay, bọn họ đều ở cạnh nhau, thậm chí ngủ cũng mang giường đến phòng hắn. Chỉ có điều hành vi thân mật lắm thì cũng chỉ đến mức hôn môi mà thôi. Hôm nay nghĩ lại, nàng cũng thấy quan hệ của mình và Tiểu Hình cũng rất là —–“thuần khiết” a.

-“Hắc hắc, đúng là đã quên là còn có chuyện thành thân này.” – Qúy Như Ý cười mếu – “Dù sao thì khi nào tớ muốn gả thì khi đó Tiểu Hình cũng sẽ lấy tớ thôi. Cái này cũng được a, đúng không Tiểu Hình.”

-“Hảo.” – Hắn trả lời không chút chần chừ, miễn là Như Ý vĩnh viễn ở lại bên hắn là được. Còn Uyển Uyển đang ngồi bên cạnh thì cười không ngừng.

Chóng mặt a! Như vậy mà cũng thành được sao?

***

Trong phòng bếp —–

Hai tiểu thần tiên một tay vừa gặm đùi gà vừa nói chuyện phiếm

-“Thanh Tiên ,Qúy thí chủ cũng muốn ở lại Đường Triều a.” – Tiểu Bạch Tiên nói. Đùi gà tuy là đồ ăn tốt nhưng càng nhai lại càng làm cho nàng thấy vô vị.

-“Đúng a, không biết Nguyệt Lão có còn trách chúng ta không a.” – Tiểu Thanh Tiên gật đầu. Lương thí chủ cùng Qúy thí chủ cũng muốn ở lại. Sổ nhân duyên ghi chép của Nguyệt Lão bởi vì hai người bọn họ dẫn người về quá cổ đại mà khiến cho nơi đó loạn hết lên.

-“Hẳn là … không thể nào.” – Tiểu Bạch Tiên vỗ vỗ ngực. Tuy là bọn họ làm loạn nhưng cũng là giúp Nguyệt lão thành công tác thành hai đôi nhân duyên –“Thanh Tiên, ta thật rất nhớ bầu trời.” – Từ ngày gặp Lương thí chủ cùng Qúy thí chủ bọn họ đều không có một ngày an lành.

-“Bạch Tiên, ta cũng vậy.” – Giọng điệu chờ mong vô hạn.

-“Có điều, chúng ta ..kiểu này có được tính là hoàn thành nhiệm vụ mà Phụ Vương giao cho chưa ?” – Vì trừng phạt bọn họ do cắt đứt râu của Nguyệt Lão nên phụ vương mới lệnh cho bọn họ hạ phàm, tìm một người lượng thiện, giúp người đó hoàn thành một nguyện vọng a.

-“Ta nghĩ, chắc cũng tính a.”

-“Aiz…!!!” – Tiếng thở dài lại vang lên trong phòng bếp.

Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng tất cả thần tiên (có cừu oán chứ không có thù) đều phù hộ cho bọn họ sớm ngày được quay lại bầu trời.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/khong-may-yeu-thuong-nguoi